
การประชุมสภาองค�การบรหิารส�วนจังหวัดสตูล 
สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี  1  คร้ังท่ี 1  ประจําป$  ๒๕66 

วันท่ี  27  กันยายน   ๒๕66 
เวลา  09.30 น. 

ณ  ห0องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 
------------------------ 

รายชื่อสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีมาประชุม 
๑.    ด.ต.สุกฤษฎิ์   มอญแก�ว ประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เขต  2 
๒. นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล รองประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล คนที่  1 เขต  3 
3. นายมะหะหมาด  ตะฮาวัน เลขานุการสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เขต  7 
4. ร.ต.อ.เทพชัย    มิตรเปรียญ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมืองสตูล   เขต  3 
5.    นายสอาด    หนูชูสุข สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมืองสตูล   เขต  4 
6. นายอําพล   อานับ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมืองสตูล เขต  5 
7. ร.ต.อ.ยา   ยีวา สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมืองสตูล เขต  6 
8. นายอะหมาด  หลงจิ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมืองสตูล    เขต  8 
9. นายอาบีดีน    แลหมัน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมืองสตูล เขต  9 
10. นายอารีย�  ติงหวัง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู  เขต  1 
11. นายนิธิ   หวันสู สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู    เขต  2 
12. นายโกเมศ   จิตพิทักษ� สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู    เขต  4 
13. พ.ต.ท.ประพันธ�   แก�วรุ งฟ>า สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู    เขต  ๕ 
14. นายประเสริฐ  แซ อึ้ง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอละงู    เขต  1 
15. นายพลากร    เกาะกลาง สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอทุ งหว�า เขต  2 
16. นายธงไทย   เวชศาสตร�           สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง เขต  1 
17. พลฯสอหมาด   มาลินี สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง เขต  2 
18. นายวิเชียร   บัวงาม สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนกาหลง เขต  3 
19. นายบุรินทร�   ตาเดอิน สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน    เขต  1 
20 นายอาหมาด  หลังยาหน าย สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอควนโดน    เขต  2 
21. นายดาโหด   สังขาว สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอท าแพ   เขต  2 
22. นายอาทิตย�  สุวรรณโณ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอมะนัง  เขต  1 

รายชื่อสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูลท่ีไม�มาประชุม 
23. นายวิษกร  ตันติอาภรณ� สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอเมืองสตูล เขต  1 
24. นายสากีหรีม   เหมซGะ สมาชิกสภา  อบจ.สตูล  อําเภอท าแพ เขต  ๑ 
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รายชื่อผู0เข0าร�วมประชุม 
1. นายสัมฤทธิ์   เลียงประสิทธิ์ นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
2. นายทวีศักดิ์  แก�วสลํา รองนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  คนที่  1 
3. นายดาลัน  นุงอาหลี รองนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  คนที่  2 
4. นายวิชา  นาคบรรพต เลขานุการองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
5. นายวรรโณ  เวชศาสตร� ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
6. นายกอหรี  ปHญญายาว ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
7. นางลัญจนา  ภัทราภินันท� ที่ปรึกษานายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
8. นางสาวสุภรณ�  ทองอินทร� รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
9. นางสาวสุภรณ�  ทองอินทร� รองปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล 
10. นางนลธพรรณ  สังฆโต เลขานุการองค�การบริหารส วนจังหวัด 
11. นางเกษร    เกตุแก น ผู�อํานวยการกองคลัง 
12. นายปราโมทย�  หมาดทิ้ง ผู�อํานวยการกองช าง 
13. นางนุตเราะห�  ขัยยะวิริยะ ผู�อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
14. นางกัลยา  สันมาแอ ผู�อํานวยการกองพัสดุและทรัพย�สิน 
15. นางจรูญ  ชุมภูทอง ผู�อํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
16. นายมนะ  โสสนุย ผู�อํานวยการกองสาธารณสุข 
17. นางสาวขนิษฐา  อ อนประเสริฐ ผู�อํานวยการกองการเจ�าหน�าที่ 
18. ว าที่ร�อยตรี สนิท สิงหาด หัวหน�าฝMายนิติการ  
19. นางสาววันดี  นุ มสุวรรณ หัวหน�าฝMายงบประมาณและเงินอุดหนุน 
20. นายสุพจน�  นเรนทราช นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับต�น 
21. นางอภิญญา  ถิระวงค� นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับต�น 
22. นางสาวบุญรัตน�  แดงตระกูล  นักจัดการงานท่ัวไป  ปฏิบัติการ 
23. นางสาวสายฝน  จันทร เจ�าพนักงานธุรการ  ชํานาญงาน 
24. นางจิญมน  แสงจันทร� เจ�าพนักงานธุรการ  ชํานาญงาน 
25. นายมารุต   โขขัด ผู�ช วยนักจัดการงานท่ัวไป 
26. นางสาวปาริฉัตร   ทองอินทร� ผู�ช วยนักจัดการงานท่ัวไป 
27. นายสุเรน  ตาเดอิน ผู�ช วยนักจัดการงานท่ัวไป 
28. นายสมศักดิ์  กาเส็มสGะ ผู�ช วยนักจัดการงานท่ัวไป 
29. นายสุกิจ  สามี ผู�ช วยนักจัดการงานท่ัวไป 
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รายชื่อผู0เข0าฟ7งประชุม 
 
1. นางปุณิกา  สุวรรณโณ นักบริหารงานท่ัวไป  ระดับต�น 
2. นางสาวรักาณาลี  สุขประเสริฐ นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
3. นางสาวสุรีรัตน�  ใสสะอาด เจ�าพนักงานประชาสัมพันธ�ปฏิบัติการ 
4. นายอดิศักดิ์  บินสอาด ผู�ช วยนักจัดการงานท่ัวไป 
5. นายฤษฎา  บันรือ นักศึกษา 
 

 
  เริ่มประชุมเวลา   09.3๐ น. 
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ข0อประชุม 

เลขานุการสภาฯ - เมื่อสมาชิกฯมาครบองค�ประชุมแล�วขอเชิญประธานสภา 

นายมะหะหมาด  ตะฮาวัน               องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลขึ้นทําหน�าที่ขอให�ทุกท านยืนขึ้น 

ประธานสภาฯ - เชิญนั่ง   ขอเชิญท านรองประธานสภาขึ้นประจําตําแหน ง    
(ด.ต.สุกฤษฎิ์  มอญแก0ว) ท านนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  ท านรองนายกองค�การ

บริหารส วนจังหวัดสตูล  ท านคณะที่ปรึกษาท านนายก  ท าน
เลขานุการนายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ท านสมาชิกสภา
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  ผู�ทรงเกียรติทุกท าน  รองปลัด
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  รักษาราชการแทนปลัดองค�การ
บริหารส วนจังหวัด  ท านหัวหน�าส วนราชการสังกัดองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูลทุกท าน วันนี้เปUนการประชุมสภาขององค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล    สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจําปV พ.ศ.
2566  เปUนกรณีรีบด วน  เพื่อพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบเรื่อง
สําคัญต างๆ  ตามระเบียบวาระการประชุมที่ได�จัดวางไว�บนโตGะ   
ต อไปผมจะนําเข�าสู ระเบียบวาระที่ 1   

ระเบียบวาระท่ี 1 - เรื่องท่ีประธานจะแจ0งต�อท่ีประชุม 

ประธานสภาฯ   - วันนี้ได�มีสมาชิกสภาลากิจส วนตัว  2  ท าน   คือท านวิษกร  

ตันติอาภรณ�   เขต  1  อําเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล   และท าน
สากีหรีม  เหมซGะ   เขต  1  อําเภอท าแพ  จังหวัดสตูล    

    1.1   แจ�งประกาศแก�ไขแผนพัฒนาท�องถ่ิน  (พ.ศ.2566-

2570)  องค�การบริหารส วนสตูล  แก�ไขคร้ังที่  3/2566 เอกสาร
ได�จัดส งให�ท านแล�ว 

    1.2   ประกาศใช�แผนการดําเนินงานขององค�การบริหารส วน
จังหวัดสตลู (เพิ่มเติมฉบับที่2)  เอกสารได�จัดส งให�ท านแล�ว   

    1.3   เนื่องจากได�รับหนังสือจากผู�ว าราชการจังหวัดสตลู   ที่  
สต  51001/14  ลงวันที่  25  กันยายน  2566  เรื่อง  เสนอช่ือบุคคล
เปUนคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ นจังหวัดสตลู  จํานวน  
4  คน  นี้ไม ได�เปUนญัตติ  เปUนเรื่องจะให�สภาดําเนินการ  เดี๋ยวสภาจะได�
ดําเนินการในระเบยีบวาระต อไป 

ระเบียบวาระท่ี  2            -    รับรองรายงานการประชุม   
ประธานสภาฯ          สมัยสามัญ  สมัยที่  2  คร้ังที่  1  ประจําปV  พ.ศ.2566  

เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2566  ขอเชิญเลขานุการตรวจรายงาน
การประชุมสภา  กล าวรายงานต อสภา  เชิญครับ 

เลขานุการตรวจรายงานการประชุมสภา - เรียนท านประธานสภาที่เคารพ  ท านสมาชิกสภาผู�ทรงเกียรติ 
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นายพลากร  เกาะกลาง ทุกท าน  กระผมนายพลากร  เกาะกลาง  สมาชิกสภาองค�การ 
  บริหารส วนจังหวัดสตลู   เขต  2  อาํเภอทุ งหว�า   คณะกรรมการ 

  ตรวจรายงานการประชุม โดยมีรายช่ือดงัต อไปนี้ 
    1.  นายสอาด  หนูชูสุข           ประธานคณะกรรมการ 
    2.  นายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล        กรรมการ 
    3.  ร.ต.อ.เทพชัย  มิตรเปรียญ          กรรมการ 
    4.  นายโกเมศ  จิตพิทักษ�                 กรรมการ 
    5.  นายอําพล  อานับ                      กรรมการ 
    6.  นายนิธิ  หวันสู                          กรรมการ 
    7.  นายพลากร  เกาะกลาง              เลขานุการฯ 

 ได�ทําการตรวจรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  2  
คร้ังที่  1  ประจําปV  พ.ศ.2566  เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2566   
โดยทําการตรวจรายละเอียดในเนื้อหาและตัวอักษร  ตามระเบียบ
วาระ  ตั้งแต เรื่องที่ประธานแจ�งต อที่ประชุม  รับรองรายงานการ
ประชุม  กระทู�ถาม  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท�องถ่ินตั้งขึ้น
พิจารณาเสร็จแล�ว  เรื่องที่เสนอใหม   เรื่องอื่น   ๆ  จึงเสนอให�
สมาชิกสภาฯ  พิจารณา  และรับรอง  ต อไป 

ประธานสภาฯ - เชิญท านสมาชิกสภามีอะไรจะแก�ไขเพิ่มเติมหรือไม    พ.ต.ท.

ประพันธ�  แก�วรุ งฟ>า   เชิญ 

พ.ต.ท.ประพันธ�  แก0วรุ�งฟCา - แก�ไขหน�า  58  จาก  ร.ต.ท.  เปUน  พ.ต.ท.   

ประธานสภาฯ - เพิ่มยศใช ไหมครับ  ท านอื่นมีอีกไหมครับ   แก�ไขเพิ่มยศให�  
พ.ต.ท.ประพันธ�  แก�วรุ งฟ>า  ด�วย  ท านอื่นจะแก�ไขไหม  ถ�าไม มีผมจะ
ขอมติ  ท านเลขานุการนับองค�ประชุมด�วย    

เลขานุการสภา - องค�ประชุม  22  เสียง 

องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 

ประธานสภาฯ - ท านสมาชิกสภาท านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม  
โปรดยกมือ   22  เสียง  ท านเลขานุการสภานับด�วยครับ 

เลขานุการสภา - 22  เสียง   

องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 

ประธานสภาฯ - ท านสมาชิกสภาท านใดไม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม

ไม มี  ต อไปจะนําเข�าสู ระเบียบวาระที่  3   กระทู�ถาม   

ระเบียบวาระท่ี   3    - กระทู0ถาม    

ประธานสภาฯ - ไม มี  ต อไปจะนําเข�าสู ระเบียบวาระที่  4   

 ระเบียบวาระท่ี   4    - เรื่องท่ีสภาท0องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล0ว   
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ประธานสภาฯ - ไม มี    ต อไปผมจะนําเข�าสู ระเบียบวาระที่  5    

ระเบียบวาระท่ี   5    - เรื่องท่ีเสนอมาใหม� 
  5.1  ญัตติ   ขอความเ ห็นชอบในการให0 เช� าพื้ น ท่ี

สํานักงานการท�องเท่ียวและกีฬาเดิม  สนามกีฬาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดสตูล ตามท่ีสโมสรฟุตบอล  พีที  สตูลเอฟซี  
ได0ร0องขอ   

ประธานสภาฯ - เชิญท านนายกแถลง 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลที่เคารพ 

นายสัมฤทธ์ิ  เลียงประสิทธ� ท านสมาชิกสภาผู�ทรงเกียรติทุกท าน  ผมนายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์  
นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  ก็ขอเสนอคําแถลงญัตติ  ขอ
ความเห็นชอบให�เช าพื้นที่   สํานักงานการท องเที่ยวและกีฬาเดิม
สนามกีฬาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล   ด�วยกองการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรมแจ�งว า   สโมสรฟุตบอล  พีที  สตูลเอฟซี  ได�
ยื่นขอเช าพื้นที่สํานักงานการท องเที่ยวและกีฬาเดิม  สนามกีฬา
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  เพื่อใช�เปUนที่ตั้งสํานักงานของ
สโมสรฟุตบอล  พีที  สตูลเอฟซี  ห�องประชุม  ห�องแถลงข าว  และ
เปUนศูนย�จําหน ายสินค�า  มีกําหนดระยะเวลา  3  ปV  5  เดือน  
นับตั้งแต วันที่  1  ตุลาคม  2566  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2570  
อาศัยอํานาจตามความในข�อ  6  วรรคแรก  (2)  และวรรคสอง  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด�วยการจัดหาประโยชน�ใน
ทรัพย�สินขององค�กรปกครองส วนท�องถ่ิน  พ.ศ.2543  ซึ่งได�
กําหนดไว�ว า  การให�เช าอสังหาริมทรัพย�ขององค�กรปกครองส วน
ท�องถ่ินมีกําหนดเกินสามปV  และให�ดําเนินการเปUนอย างอื่น  โดยไม 
ต�องดําเนินการประมูล  ให�สภาท�องถ่ินเปUนผู�อนุมัติ  ในการนี้เพื่อให�
การเช าพื้นที่สํานักงานการท องเที่ยวและกีฬาเดิม  สนากีฬาองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล  กับ  สโมสรฟุตบอล  พีที  สตูลเอฟซี  
เปUนไปตามที่ระเบียบกฎหมายกําหนดไว�  นายกองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล  จึงขอเสนอญัตติเพื่อให�สภาองค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล   พิจารณาและให�ความเห็นชอบต อไป 

ประธานสภาฯ - เชิญท านสมาชิกสภาอภิปราย  เชิญท านอาหมาด  หลังยา

หน าย    

นายอาหมาด  หลังยาหน�าย - กราบเรียนท านประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายอาหมาด  

หลังยาหน าย  สมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  เขต  2  
อําเภอควนโดน   ตามญัตติท านนายกแถลงมานั้น   เก่ียวกับการให�



~	๗	~	

 
เช า   สนามกีฬาของ  อบจ.สตูล  เพื่อให�สโมสร  พีที  สตูลเอฟซี     
อยากถามว าถ�าสภาแห งนี้ได�รับการอนุมัติให�เช า  อยากถามว าการ
ซ อมแซมปรับปรุงถ�าเกิดชํารุดในวันข�างหน�า     ในส วนที่เช าทาง  
อบจ.จะเปUนผู�รับผิดชอบในการซ อมแซม  ข�อที่  2   อยากทราบว า
ตลอด  3  ปV  5  เดือน  ทาง  อบจ.สตูลให�เช าเท าไร  ขอถาม  2  
ข�อนี้   ท านอื่นมไีหม  ไม มีเชิญท านนายก    

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลที่เคารพ 

นายสัมฤทธ์ิ  เลียงประสิทธ� ท านสมาชิกสภาผู�ทรงเกียรติทุกท าน  ผมนายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์  
นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  ประเด็นที่สอบถามว าถ�า
อาคารเสียใครเปUนผู�ซ อม  อยากเรียนว าโดยปกติแล�วอาคารหลังนี้อยู 
ใต�อัฒจันทร�  ด�านมีหลังคา  ถ�าหากว าเปUนการเสียงโครงสร�างพวกนี้   
อบจ.สตูล  รับผิดชอบ  แต ถ�าเปUนภายในพื้นที่ เช า  ผู� เช าต�อง
ดําเนินการเอง  เปUนลักษณะสัญญาท่ัวไป  ส วนค าเช า  อยู ที่
คณะกรรมการกําหนด   อยู ที่คณะกรรมการพิจารณา   ก็เรียนท าน
สมาชิกสภาได�รับทราบเบื้องต�น  เวลานี้ยังไม ได�ประชุม 

ประธานสภาฯ - ท านอาหมาด  หลังยาหน าย  เข�าใจนะครับ  ผมจะขอมติ  

ท านสมาชิกสภาท านใดเห็นชอบตามที่ท านนายกแถลงโปรดยกมือ   
เลขานุการนับด�วย 

เลขานุการสภา - 22  เสียง 

องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  

ประธานสภาฯ - 22  เสียง  ท านสมาชิกสภาท านใดไม เห็นชอบตามที่นายก

แถลง  โปรดยกมือครับ  ไม มี   มติเปUนเอกฉันท�  ต อไปผมจะนําเข�าสู 
ระเบียบวาระที่  5.2   

  5.2  ญัตติ  ขอความเห็นชอบการโอนทรัพย�สินประเภท
ท่ีดินและสิ่งก�อสร0างขององค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  
จํานวน  2  รายการ 

  1)  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ0านเกาะหลีเปNะ  ขนาดผิว
จราจรกว0าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  0.250  กิโลเมตร  ตั้งอยู�
ท่ีบ0านเกาะหลีเปNะ  ตําบลเกาะสาหร�าย  อําเภอเมืองสตูล  จังหวัด
สตูล 
  2)  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู�ท่ี  1,2,3  ตําบลเกาะ
สาหร�าย  ผิวจราจรกว0าง  4.00  เมตร  ระยะทาง  0.580  
กโิลเมตร  ตั้งอยู�  หมู�ท่ี  1  บ0านตันหยงอุมา  หมู�ท่ี  2  บ0านบา
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กันใหญ�  หมู� ท่ี  3  บ0านตันหยงกลิง  ตําบลเกาะสาหร�าย  
อําเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล     

 โอนให0แก�องค�การบริหารส�วนตําบลเกาะสาหร�าย 

ประธานสภาฯ - เชิญนายกแถลง 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลที่เคารพ 

นายสัมฤทธ์ิ  เลียงประสิทธ� ท านสมาชิกสภาผู�ทรงเกียรติทุกท าน  ผมนายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์  

นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  ขอเสนอคําแถลงเรื่อง ขอ
ความเห็นชอบการโอนทรัพย�สินขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล
ด�วยองค�การบริหารส วนตําบลเกาะสาหร าย แจ�งความประสงค�ยินดี
รับโอนทรัพย�สินประเภทคมนาคม ซึ่งเปUนทรัพย�สินขององค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล จํานวน 2 รายการ ดังนี้ 

   1. รายการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ�านเกาะหลีเป\ะขนาดผิว
จราจรกว�าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.250 กิโลเมตร  ตั้งอยู ที่  บ�าน
เกาะหลีเป\ะ ตําบลเกาะสาหร าย อําเภอเมืองสตูล  จังหวัดสตูล ได�มา
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน  2556  รหัสพัสดุ  143-57-0016 
งบประมาณก อสร�าง  999,500.- บาท (เงินเก�าแสนเก�าหมื่นเก�า
พันห�าร�อยบาทถ�วน) 

  2. รายการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ที่ 1,2,3  ตําบลเกาะ
สาหร าย ผิวจราจรกว�าง 4.00 เมตร ระยะทาง 0.580 กิโลเมตร
ตั้งอยู ที่ (พื้นที่หมู ที่ 1 บ�านตันหยงอุมา พื้นที่หมู ที่ 2 บ�านบากันใหญ  
และพื้นที่ หมู ที่ 3 บ�านตันหยงกลิง) ตําบลเกาะสาหร าย อําเภอเมือง
สตูลได�มาเมื่อวันที่ 25 มี.ค.2551รหัสพัสดุ 143-51-0011 
งบประมาณก อสร�าง 1,990,000.-บาท(เงินหนึ่งล�านเก�าแสนเก�า
หมื่นบาทถ�วน)  พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ�างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐บทเฉพาะกาล  มาตรา 122 ให�ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว าด�วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว าด�วยการพัสดุด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 
พ.ศ.๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบข�อบังคับ ประกาศ ข�อบัญญัติ และ
ข�อกําหนดใดๆ เก่ียวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ�าง หรือการบริหารพัสดุ
ของหน วยงานของรัฐอื่นที่ไม อยู ภายใต�บังคับของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว าด�วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ หรือระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว าด�วยการพัสดุด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� พ.ศ.
๒๕๔๙ แล�วแต กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ การ
จัดซื้อจัดจ�าง หรือการบริหารของหน วยงานของรัฐยังคงใช�บังคับได�
ต อ ไป เท าที่ ไม ขัดหรือแย� ง กับพระราชบัญญัตินี้จนกว าจะมี
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กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้นๆ ตามพระราชบัญญัติ
นี้ใช�บังคับ  พัสดุของหน วยการบริหารราชการส วนท�องถ่ิน พ.ศ.
๒๕๓๕ และฉบับแก�ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๕๓  ข�อ 155 
ระบุว า “การให�บุคคลใดได�ใช�ประโยชน�หรือได�รับสิทธิใดๆ อัน
เก่ียวกับพัสดุ  ประเภทที่ดิน และสิ่งก อสร�างของหน วยการบริหาร
ราชการส วนท�องถ่ิน ต�องได�รับความเห็นชอบจากสภาหน วยการ
บริหารราชการส วนท�องถ่ินนั้น”  เพื่อความสะดวกและคล องตัวใน
การดูแลบํารุงรักษา   และลดภาระค าใช�จ ายของหน วยงาน  จึงขอ
เสนอสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล เพื่อพิจารณาให�ความ
เห็นชอบการโอนทรัพย�สินขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล ให�แก 
องค�การบริหารส วนตําบลเกาะสาหร าย ต อไป 

ประธานสภาฯ - เชิญท านสมาชิกสภาอภิปราย   ถ�าไม มีผมจะขอมติ  สมาชิก
สภาท านใดเห็นชอบตามที่ท านนายกแถลง  โปรดยกมือ  ท าน
เลขานุการสภานับด�วยครับ 

เลขานุการสภา - 22  เสียง 

องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 

ประธานสภาฯ - 22  เสียง  ท านสมาชิกสภาท านใดไม เห็นชอบตามที่ท าน
นายกแถลงโปรดยกมือ  ไม มี  มติที่ประชุมเห็นชอบเปUนเอกฉันท� 

  5.3   ญัตติ  ขอความเห็นชอบการรับโอนทรัพย�สิน
ประเภทท่ีดินและสิ่งก�อสร0าง  รายการสะพาน  ค.ส.ล.  โคก
พยอม  ขนาดกว0าง  10.40  เมตร  ยาว  52.10  เมตร  
สถานท่ีก�อสร0างบริเวณชุมชนบ0านโคกพยอม  (ซอยโคกพยอม  
10)  ซ่ึงเปQนทรัพย�สินของเทศบาลเมืองสตูล  โอนให0แก�องค�การ
บริหารส�วนจังหวัดสตูล 

ประธานสภาฯ - เชิญท านนายกแถลง 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลที่เคารพ 
 ท านสมาชิกสภาผู�ทรงเกียรติทุกท าน  ผมนายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์  

นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  ขอเสนอความเห็นชอบการรับ
โอนทรัพย�สินของเทศบาลเมืองสตูล ด�วยเทศบาลเมืองสตูล แจ�ง
ความประสงค�ที่จะโอนทรัพย�สินประเภทคมนาคม  รายการสะพาน 
ค.ส.ล.โคกพยอม ขนาดกว�าง 10.40 เมตร ยาว 52.10 เมตร  
สถานที่ก อสร�าง บริเวณชุมชนบ�านโคกพยอม (ซอยโคกพยอม 10) 
เขตพื้นที่ระหว างเขตเทศบาลเมืองสตูล และเขตเทศบาลตําบลคลอง
ขุด  ซึ่งเปUนทรัพย�สินของเทศบาลเมืองสตูล ได�มาเมื่อวันที่   1 
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มกราคม  2542 รหัสสินทรัพย�  200-66-001 งบประมาณ
ก อสร�าง  3,400,000.- บาท (เงินสามล�านสี่แสนบาทถ�วน)
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐บทเฉพาะกาล  มาตรา 122 ให�ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว าด�วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว า
ด�วยการพัสดุด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� พ.ศ.๒๕๔๙ และบรรดา
ระเบียบข�อบังคับ ประกาศ ข�อบัญญัติ และข�อกําหนดใดๆ เก่ียวกับ
พัสดุ การจัดซื้อจัดจ�าง หรือการบริหารพัสดุของหน วยงานของรัฐอื่น
ที่ไม อยู ภายใต�บังคับของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว าด�วยการพัสดุ 
พ.ศ.๒๕๓๕ หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว าด�วยการพัสดุด�วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� พ.ศ.๒๕๔๙ แล�วแต กรณี รวมทั้งมติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ�าง หรือการบริหารของ
หน วยงานของรัฐยังคงใช�บังคับได�ต อไปเท าที่ไม ขัดหรือแย�งกับ
พระราชบัญญัตินี้จนกว าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศใน
เรื่องนั้นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช�บังคับพัสดุของหน วยการบริหาร
ราชการส วนท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับแก�ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 
๙)   พ.ศ.๒๕๕๓  ข�อ 155 ระบุว า “การให�บุคคลใดได�ใช�ประโยชน�
หรือได�รับสิทธใิดๆ อันเก่ียวกับพัสดุประเภทที่ดินและสิ่งก อสร�างของ
หน วยการบริหารราชการส วนท�องถ่ิน ต�องได�รับความเห็นชอบจาก
สภาหน วยการบริหารราชการส วนท�องถ่ินนั้น”  เนื่องจากทรัพย�สิน
ดังกล าวเปUนทรัพย�สินที่ก อสร�างอยู ระหว างเขตเทศบาลเมืองสตูล  
และเขตเทศบาลตําบลคลองขุด ซึ่งเปUนอํานาจหน�าที่ขององค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูลต�องดูแลบํารุงรักษาจึงขอเสนอสภาองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล เพื่อพิจารณาให�ความเห็นชอบการรับโอน
ทรัพย�สินของเทศบาลเมืองสตูลให�แก องค�การบริหารส วนส วนจังหวัด
สตูลเพื่อดูแลบํารุงรักษา ต อไป   

ประธานสภาฯ - เชิญท านสมาชิกสภาอภิปราย  เชิญท านอาหมาด  หลังยา

หน าย   

นายอาหมาด  หลังยาหน�าย - เรียนท านประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายอาหมาด  หลังยา

หน าย  สมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล   อําเภอควนโดน  
เขต  2  สําหรับญัตติโอนที่ดินและสิ่งก อสร�างสะพาน   อยากถาม
ท านนายกผ านไปยังท านประธานสภาว า  สภาพสะพาน  ณ  วันนี้
เปUนสะพานพร�อมใช�หรือไม    โครงสร�าง  ณ  ปHจจุบันนี้ยังมีอายุการ
ใช�งานได�อีกสักก่ีปV  เพราะว าตามที่ท านนายกแถลงว าสะพานนี้ได�มา
เมื่อ  1  มกราคม  2542  งบประมาณ  3,400,000.-  บาท   ณ  
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วันนี้สะพานแห งนี้อายุการใช�งานประมาณ  24  ปV     เพราะ
หลังจากนี้ผมเช่ือว าอายุการใช�งานบวกกับน้ําเค็ม  น้ําจืด  น้ํากร อย  
น าจะผุพัง  อยากจะถามว าสภาพพร�อมใช�หรือไม   ข�อที่  2  สะพาน
แห งนี้   ทาง  อบจ.สตูลขอไป  หรือ  ทางเทศบาลสตูล   ขอโอนมา
ให�  เพราะเฝ>าหนึ่งที่ทราบมาเล็กน�อย   ว าเฝ>าโคกพยอมไม ทราบว า
ติดปMาชายเลน  มีผลกับสะพานนี้หรือไม   มาอยู ในอ�อมอก  อบจ.สตูล  
มีผลกระทบหรือไม   ข�อสอบถาม  2  -  3  ข�อ 

ประธานสภาฯ  -   ท านอื่นมีหรือไม   เชิญท านนายกช้ีแจง 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลที่เคารพ

ท านสมาชิกสภาผู�ทรงเกียรติทุกท าน  ผมนายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์  
นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  ก็ขอช้ีแจงเพิ่มเติมเก่ียวกับ
สะพานโคกพยอม  จากอายุของสะพานที่สร�างมา   20  กว าปV   
โดยสภาพเวลานี้  เสาเร่ิมแตก   เหล็กข�างในเปUนสนิม  ซึ่งเทศบาล
เมืองได�ปeดประกาศห�ามรถบรรทุกขนาดใหญ วิ่งผ าน   แต ว ายัง
อนุญาตให�รถ  4  ล�อ  รถกระบะ   ยังผ านได�อยู    ซึ่งผมเข�าใจว าก็
ต�องให�ใช�ไปจนกว าสภาพไม ไหว   ประเด็นอายุการใช�งานสภาพ
สะพาน  ปHจจุบันเรียนให�ทราบว าประชาชนใช�สัญจรไปมาตามปกติ  
ยกเว�นรถบรรทุก   สะพานนี้เปUนสะพานที่ต อเช่ือมกับถนนสายโคก
พยอม - คลองขุด  ซึ่งเทศบาลคลองขุด   เปUนโครงการ  อบจ.สตูล  
ได�จัดทํา  ผลการศึกษาผลกระทบต อสิ่งแวดล�อม  และคณะรัฐมนตรี
ได�มีมติยกเว�นในการใช�ประกาศเขตปMา   ให�  อบจ.สตูล  ใช�ประโยชน�
ในพื้นที่ได�  ขณะนี้ในส วนของถนนเทศบาลคลองขุดรับไปแล�ว  อยู 
ระหว างการรับใบอนุญาตกระทรวงทรัพย�   ได�ใบอนุญาตมาแล�วจะ
ได�ทําการก อสร�างถนน  ส วนสะพานผมอยากเรียนว า  จริงแล�ว
สะพานริมคลองต�องติดเขตปMา  อยู ในช วงของการขออนุมัติใช�  และ
ประกอบกับ   ได�ตรวจสอบกับเทศบาลเมืองแล�ว  มีหนังสือสั่งการ  
กระทรวงมหาดไทยว าทุกท�องถ่ินรายงานพื้นที่  ที่ได�ทําการก อสร�าง
สาธารณูปโภคต าง ๆ ในเขตปMาไม�   ไปแจ�งขึ้นทะเบียนไว�  เพื่อรอการ
อนุญาตการใช�งานที่ถูกต�องตามกฎหมาย  ขณะนี้กระทรวงทรัพย�ได�
พิจารณาอยู    ได�รายงานแจ�งขึ้นทะเบียนไว�แล�ว   ผมคิดว าถ�าหากถึง
เวลาสะพานหมดสภาพขึ้นมาจริง ๆ  การสร�างใหม   การซ อมแซม
ปรับปรุง  โดยอํานาจหน�าที่เปUนของ  อบจ.  ในอดีตที่ผ านมาเราก็
รับทราบกันอยู ว า  การก อสร�าง ๆ  ไม ได�ขออนุญาต   แต ปHจจุบัน
ไม ได�แล�ว   เพราะฉะนั้นเทศบาลเมืองเปUนเจ�าของอยู   จะทําการซ อม
ก็ไม ใช อํานาจหน�าที่ของเทศบาลเมือง  เพราะเปUนสะพานคาบเก่ียว   
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เปUนอํานาจหน�าที่   โดยตรงขององค�การบริหารส วนจังหวัด   โดย
สภาพอํานาจหน�าที่   เราต�องรับโดยอํานาจหน�าที่  เรียนช้ีแจงสภา
เพิ่มเติม    

ประธานสภาฯ - ท านอาหมาด  หลังยาหน าย  ท านเข�าใจ  ผมจะขอมติที่
ประชุม   ท านสมาชิกสภาท านใดเห็นชอบตามที่ท านนายกแถลง  
โปรดยกมือ    

เลขานุการสภา - ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบ  22  เสียง   ท านสมาชิกสภา 

องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล ท านใดไม เห็นชอบตามที่นายกแถลงโปรดยกมือ   ท านสมาชิกสภา

เห็นชอบเปUนเอกฉันท�  22  เสียง   ต อไประเบียบวาระ  5.4   

   5.4  ญัตติ  การแก0ไขเปลี่ยนแปลงคําชี ้แจง
งบ ประ มา ณ รา ย จ�า ยป ระจํา ป$งบประมาณ พ.ศ.2566 
จํานวน 2 รายการ ของกองช�าง งบลงทุน รายจ�ายค�าที่ดิน
แ ล ะ สิ ่ง ก�อ ส ร0า ง  ป ร ะ เ ภ ท ค�า ก�อ ส ร0า ง สิ ่ง สาธารณูปการ  
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ0านควนไสน  –  บ0านห0วย
คล0า งบประมาณ 4,976,000 บาท และ งบลงทุน รายจ�าย
ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร0าง ประเภทค�าปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร0าง 
โครงการปรับปรุงระบบประปาและท�อส�งน้ํา หมู� ท่ี 1 บ0าน
ตันหยงอุมา หมู�ท่ี 2 บ0านบากันใหญ� และหมู�ท่ี 3 บ0านตันหยง
กลิง ตําบลเกาะสาหร�าย อําเภอเมืองสตูล งบประมาณ 
5,000,000 บาท 

ประธานสภาฯ - เชิญท านนายกแถลง 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลที่เคารพ
ท านสมาชิกสภาผู�ทรงเกียรติทุกท าน  ผมนายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์  
นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  ขอคําแถลง  เรื่องขออนุมัติ
แก�ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ ายประจําปV พ.ศ.2566  
ด�วยกองช าง ขออนุมัติแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ
รายจ ายประจําปV พ.ศ. 2566 จํานวน 2 รายการ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

  1.  งบประมาณรายจ ายประจําปVงบประมาณ พ.ศ.2566 ใน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก อสร�าง  งบลงทุน รายจ าย
ค าที่ดินและสิ่งก อสร�าง ประเภทค าก อสร�างสิ่งสาธารณูปการ  
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ�านควนไสน–บ�าน
ห�วยคล�า งบประมาณ 4,976,000 บาท มีความประสงค�ขออนุมัติ
แก�ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ ายประจําปVงบประมาณ 
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พ.ศ.2566 เนื่องจากเปUนโครงการประสานแผนขององค�การบริหาร
ส วนตําบลควนสตอ ซึ่งได�ส งมอบพื้นที่หลังจากดําเนินการปรับปรุง 
บุกเบิกถนนแล�วเสร็จ ระยะทาง 1.070 กม. องค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล ได�สํารวจพื้นที่เพื่อทําการก อสร�าง พบว าวัดระยะทาง
จริงได�เพียง 1.067 กม. ดังนั้น จึงมีความจําเปUนต�องแก�ไขระยะทาง
ให�เปUนตามสภาพพื้นที่จริง โดยขอแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงจาก 

เดิม ปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทาง 1.070 

กิโลเมตร  แก0ไขเปQน  ระยะทาง 1.067 กิโลเมตร    
  2.  งบประมาณรายจ ายประจําปVงบประมาณ พ.ศ.2566 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก อสร�าง งบลงทุน รายจ าย
ค าที่ดินและสิ่งก อสร�าง ประเภทค าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก อสร�าง  
โครงการปรับปรุงระบบประปาและท อส งน้ํา หมู ที่ 1  บ�านตันหยงอุ
มา หมู ที่ 2 บ�านบากันใหญ  และหมู ที่ 3 บ�านตันหยงกลิง ตําบลเกาะ
สาหร าย อําเภอเมืองสตูล งบประมาณ 5,000,000 บาท มีความ
ประสงค�ขออนุมัติแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ าย
ประจําปVงบประมาณ พ.ศ.2566  เนื่องจากระบบประปาเดิมมีความ
ชํารุดเสียหายเกือบทั้งระบบ ทําให�ต�องใช�งบประมาณในการปรับปรุง
อาคารระบบประปาเพิ่มขึ้น  และทําให�งบประมาณคงเหลือไม 
เพียงพอในการวางท อประปา ตามที่กําหนดไว� ดังนั้น  จึงมีความ
จําเปUนต�องแก�ไขระยะทางให�เปUนตามสภาพพื้นที่จริง  โดยขอแก�ไข

เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงจาก เดิม ค าปรับปรุงระบบประปาและท อ

ประปาเดิมระยะทางไม น�อยกว า 5.700 กิโลเมตร แก0ไขเปQน 
ระยะทางไม น�อยกว า 2.500 กิโลเมตร 

  รายละเอียดตามบัญชีแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณฯ 
ที่ได�แจกให�กับทุกท านแล�ว 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด�วยวิธีการงบประมาณ
ขององค�กรปกครองส วนท�องถ่ิน พ.ศ.2563   

    “ข�อ 30 การแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายการที่
ได�กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ ายเงินไว�แล�ว จะกระทําได�ต อเมื่อ
ได�รับอนุมัติจากผู�มีอํานาจให�กันเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ ายเงิน” 

 เพื่อให�เปUนไปตามระเบียบที่อ�างถึง  จึงเสนอสภาองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูลเพื่อพิจารณาอนุมัติต อไป   

ประธานสภาฯ - เชิญท านสมาชิกสภาอภิปราย  ไม มีผู�อภิปราย  ผมจะขอมติ   
ท านสมาชิกสภาท านใดเห็นชอบตามที่นายกแถลง  โปรดยกมือ   ที่ 
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เลขานุการสภาฯ - ประชุมสภามีมติ  22  เสียง 

ประธานสภาฯ - มติที่ประชุมสภาเห็นชอบเปUนเอกฉันท�   22  เสียง   ต อไป

เปUนญัตติ  5.5    

     5.5  ญัตติ   การโอนเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป$
งบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบเหลือจ�าย) ของส�วนราชการ
ในสังกัด งบลงทุน ค�าครุภัณฑ� ค�า ที่ดินและสิ่งก�อสร0าง 
จํานวน 39,492,330 บาท 

ประธานสภาฯ - เชิญนายกแถลง 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลที่เคารพ
ท านสมาชิกสภาผู�ทรงเกียรติทุกท าน  ผมนายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์  
นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  ขอเสนอคําแถลง  การขอ
อนุมัตโิอนงบประมาณรายจ ายประจําปV พ.ศ.2566 (งบเหลือจ าย) 
  ด�วยองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  มีความประสงค�ขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ ายประจําปVงบประมาณ พ.ศ.2566 
จากงบเหลือจ ายของส วนราชการในสังกัด เพื่อโอนตั้งจ ายรายการ
ใหม ของส วนราชการในสังกัด ในงบลงทุน ค าครุภัณฑ� ค าที่ดินและ
สิ่งก อสร�าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช�ในการปฏิบัติงาน  
ปรับปรุงอาคารสํานักงานองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล และเพื่อ
ดําเนินโครงการโครงสร�างพื้นฐานงบประมาณรวมทั้งสิ้น  
39,492,330 บาท  รายละเอียดดังนี้  โอนตั้งจ ายรายการใหม  
ดังนี้  
 1.  สํานักปลัดฯ  
 (1) ค าจัดซื้อกล�องโทรทัศน�วงจรปeดชนิดเครือข าย แบบ
มุมมองคงที่สําหรับติดตั้งภายนอกอาคารสํานักงาน อบจ.สตูล 
จํานวน 5 ตัว (ทดแทนครุภัณฑ�เดิมที่ชํารุด) งบประมาณ 110,000 
บาท 
 (2) ค าจัดซื้ออุปกรณ�กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 
Switch) ขนาด  8 ช อง จํานวน 3 เครื่อง ติดตั้งประจําสํานักงาน 
อบจ.สตูล (ทดแทนครุภัณฑ�เดิมที่ชํารุด) งบประมาณ 24,900 บาท 
 (3) ค าจัดซื้อโทรทัศน� ขนาด 98 นิ้วพร�อมอุปกรณ�ติดตั้ง 
จํานวน 1 เครื่อง เพื่อใช�ประจําห�องประชุม อบจ.สตูล ช้ัน 2  
งบประมาณ 166,830 บาท 
 (4) ค าจัดซื้อโตGะประชุม จํานวน 40 ตัว ขนาดไม น�อยกว า 
กว�าง 2.4X ยาว60 X สูง 75 ซ.ม. งบประมาณ 180,000 บาท
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 (5) ค าจัดซื้อเก�าอี้ประชุมเพื่อใช�ประจําศูนย�ข�อมูลสารสนเทศ
การท องเที่ยว  จํานวน  100 ตัว งบประมาณ  85,000 บาท 
 (6) ค าจัดซื้อชุดรับแขกพร�อมโตGะกลาง จํานวน 1 ชุด เพื่อใช�
ประจําศูนย�ข�อมูลสารสนเทศการท องเที่ยว งบประมาณ 18,000 
บาท 
 (7) ค าจัดซื้อ ชุดประดาน้ําพร�อมอุปกรณ� จํานวน  2 
ชุด งบประมาณ  100,000  บาท 
 (8) โครงการปรับปรุงแหล งท องเที่ยวบ อน้ําพุร�อนทุ งนุ�ย (สตูล
ออนเซ็น) ตามแบบแปลนขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลกําหนด  
งบประมาณ 10,000,000 บาท  

 2.  สํานักงานเลขานุการ อบจ. 
 (1)  ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�โน�ตบุGก สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 19,000 บาท 

 3  กองยุทธศาสตร�และงบประมาณ 
 (1)   ค าจัดซื้ออุปกรณ�สําหรับจัดเก็บข�อมูลแบบ NAS จํานวน 
1 ชุด งบประมาณ  35,000 บาท 
 (2)  ค าจัดซื้อชุดอุปกรณ�ไลฟuสด  จํานวน 1 ชุด งบประมาณ 
310,800 บาท 
 (3)  ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ�เลเซอร� หรือ LED ขาวดํา (18 หน�า/
นาที) ทดแทนครุภัณฑ�เดิมที่ชํารุด จํานวน 3 เครื่อง  งบประมาณ  
9,900 บาท 
 (4)  ค าจัดซื้อเครื่องถ ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดขาว – ดํา  
จํานวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 200,000 บาท   
 (5)  ค าจัดซื้อตู� เ ก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จํานวน 2 
ตู�  งบประมาณ 13,800 บาท 

 4.  กองคลัง 
 (1)  ค าจัดซื้อเก�าอี้ทํางาน จํานวน 2 ตัว งบประมาณ 6,600 

บาท 
 (2)  ค า จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� โน�ตบุGกสําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1  งบประมาณ 19,000 บาท 
 5.  กองช�าง 
 (1)  ค าจัดซื้อสว านไฟฟ>า แบบไร�สายพร�อมแบตเตอร่ี จํานวน 

1 เครื่อง งบประมาณ 4,980 บาท 
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 (2)  ค าจัดซื้อสว านไฟฟ>า แบบแบบเสียบเข�ากับเต�ารับไฟฟ>า
โดยตรง จํานวน    1 เครื่อง งบประมาณ 3,350 บาท 
 (3)  ค าจัดซื้อเครื่องเปMาลมชนิดไร�สาย จํานวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 3,990 บาท 
 (4)   ค า จัดซื้อ เครื่ อ ง เปM าลมร�อน  จํานวน 1 เครื่ อ ง  

งบประมาณ  2,980 บาท  
 (5)  ค าจัดซื้อเครื่องเจีย ขนาด 4 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง 

งบประมาณ 1,695 บาท 
 (6)  ค าจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร� ขนาด 14 นิ้ว  จํานวน 1 
เครื่อง  งบประมาณ   8,950 บาท 
 (7) ค าจัดซื้อเลื่อยวงเดือยไฟฟ>า แบบมือถือ ขนาด 8 นิ้ว  
จํานวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 6,200 บาท   
 (8)  ค าจัดซื้อไม�สตาฟฟu   แบบชัก ความยาว 4 เมตร จํานวน 

4 ชุด  งบประมาณ 7,960 บาท 
 (9 )   ค า จัดซื้อ เทป วัดระยะล� อ เลื่ อน  จํานวน  1  ชุด 

งบประมาณ 9,500 บาท 
 (10) ค าจัดซื้อรถเข็นปูน ชนิดล�อคู  จํานวน 1 คัน งบประมาณ 
3,245 บาท 
 (11) ค าจัดซื้อรถเข็นปูน ชนิดล�อเดี่ยว จํานวน 1 คัน 
งบประมาณ 2,650 บาท 
 (12)ค าจัดซื้อเครื่องปHwมลม ขนาดมอเตอร� ไม น�อยกว า 1 
แรงม�า จํานวน   1 เครื่อง งบประมาณ 12,000 บาท 
 (13) ค าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 30 นิ้ว จํานวน 2 
ตัว งบประมาณ  13,600 บา 
 (14) ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานออกแบบ 
จํานวน 1 เครื่อง   งบประมาณ 74,500 บาท 
 (15) ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ�เลเซอร� หรือ LED ขาว ดํา (18 
หน�า/นาที)  จํานวน  1 เครื่อง งบประมาณ 3,300 บาท 
 (16) ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ� Multifunction เลเซอร� หรือ LED 
ขาว ดํา จํานวน  1 เครื่อง งบประมาณ 10,000 บาท 
 (17)  โครงการปรับปรุงท อลอดเหลี่ยม คสล.บนถนนสาย 
สต.ถ. 1-0017   บ�านเกตรี – วังเพนียด ประกอบด�วย  
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 1.ปรับปรุงท อลอดเหลี่ยม จํานวน 2 จุด จุดที่ 1 ต อเติมท อ
เหลี่ยม ขนาดข�างละ 1.50x 6.50 เมตร (2 ช อง) จุดที่ 2 ต อเติมท อ
เหลี่ยม ขนาดข�างละ  1.50 x 4.80 เมตร (3 ช อง)         
 2. ติดตั้งการ�ดเรล ความยาวรวมไม น�อยกว า 56.00 ม. ตาม
แบบที่ อบจ.สตูลกําหนดและมาตรฐานงานทางสําหรับองค�กร
ปกครองส วนท�องถ่ิน  งบประมาณ  450,000 บาท 
 (18)  โครงการปรับปรุงถนน สาย สต.ถ.1-0099 บ�านทุ ง
วิมาน - บ�านควนขัน  เพื่อติดตั้ง Guard Rail ระยะทางรวมไม น�อย
กว า 68.00 เมตร และป>ายเตือน ตามแบบที่ อบจ.สตูล กําหนดและ
มาตรฐานงานทางสําหรับองค�กรปกครองส วนท�องถ่ิน  งบประมาณ 
200,000 บาท 
 (19)  โครงการปรับปรุงถนนสาย สต.ถ.1-xxxx บ�านหัวทาง 
– บ�านท ายาง  เสริมผิวจราจรแอสฟHลต�คอนกรีตหนา 0.04 เมตร 
ผิวจราจรกว�าง 6.00  เมตร  ระยะทาง 2.393 กิโลเมตร พร�อม
ปรับปรุงคอสะพานเดิม  ตามแบบ ที่ อบจ.สตูลกําหนดและมาตรฐาน
งานทางสําหรับองค�กรปกครองส วน  ท�องถ่ิน  งบประมาณ 
7,200,000 บาท 
 (20)  โครงการขุดบ อน้ําตื้น จํานวน 335 บ อ 
 - งานปรับพื้นที่ก อสร�าง ขนาด 3x3 เมตร 
 - งานขุดบ อลึก 4.50-14.50 เมตร คิดเฉลี่ย 10 เมตร 
ขนาด Ø ไม   น�อยกว า 0.90 เมตร พร�อมวางท อ คสล. Ø ไม น�อย
กว า 0.90 เมตร  
 - งานขุดบ อในพื้นที่เกาะความลึก 2.00-4.00 เมตร คิด
เฉลี่ย 3 เมตร ขนาด Ø ไม น�อยกว า 0.90 เมตร พร�อมวางท อ คสล. 
Ø ไม น�อยกว า  0.90 เมตร ตามแบบที่  อบจ .สตูล กําหนด 
งบประมาณ 12,000,000 บาท 
 (21) โครงการปรับปรุงท าเทียบเรือ หมู ที่ 1 บ�านตันหยงละไน� 
ต.แหลมสน  อ.ละงู จ.สตูล ติดตั้งระบบไฟฟ>าส องสว าง แบบโซล า
เซลล� กําลังไฟฟ>าไม น�อยกว า 50 วัตต� จํานวนไม น�อยกว า 14 ต�น 
ในบริเวณท าเทียบเรือ ตามรูปแบบที่ อบจ.สตูลกําหนด งบประมาณ 
200,000 บาท 
 (22) โครงการค าก อสร�างคูระบายน้ําถนนสาย สต.ถ.1-
0002 บ�านควนเก  - บ�านอุใดเจริญ  คูระบายน้ํา คสล. แบบตัวยู มี
ฝาปeด ความกว�าง ไม น�อยกว า 0.50 เมตร ความลึกไม น�อยกว า 
0.50 เมตร ความยาว ไม น�อยกว า 45 เมตร พร�อมบ อพัก ตามแบบ
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แปลนของ อบจ.สตูล  กําหนดและมาตรฐานงานทางสําหรับองค�กร
ปกครองส วนท�องถ่ิน   งบประมาณ 380,000 บาท 
 (23) โครงการก อสร�างสะพาน คสล. ในสายทางถนน สต.ถ. 
1-0065 บ�านช องไทร – บ�านท าชิว ขนาดกว�าง 8.00 ม. ยาว 20 
ม. ตามแบบแปลน ของ อบจ.สตูล กําหนด  งบประมาณ 
3,800,000 บาท 
 6.  กองการศึกษาฯ 
 (1)  ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 3 เครื่อง  งบประมาณ 60,000 บาท 
 (2)  ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 จํานวน  1 เครื่อง งบประมาณ 24,000 บาท 
 (3)  ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ� Multifunction แบบฉีดหมึกพร�อม
ติดตั้งถังหมึก พิมพ� (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
8,000 บาท 
 (4)  ค า จัดซื้อนั่ งร�านพร�อมชุดข�อต อ ขนาดมาตรฐาน 
1,219x1,829x1,700  มม. ขนาดเหล็กหนาไม น�อยกว า 1.9 
มม. จํานวน 6 ชุด งบประมาณ  15,000 บาท 
 (5) ค าจัดซื้อแป>นบาส อะคิลิศใส 1 ชุด  งบประมาณ 
150,000 บาท 
 (7) ค าจัดซื้อชุดรับแขกโซฟาหลุยซ� วัสดุทําจากไม�พร�อมเบาะ
นั่ง จํานวน 1 ชุด เพื่อใช�ประจําสนามกีฬาฯ งบประมาณ 45,000 
บาท 
 7.  โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 6 
 (1) ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 21 เครื่อง   งบประมาณ 420,000 บาท 
 (2) ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1 จํานวน   1 เครื่อง   งบประมาณ 24,000 บาท 
 (3) ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ� Multifunction แบบฉีดหมึกพร�อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ� ( Ink Tank Pr inter) จํานวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ  8,000 บาท 
 (4) ค าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน
(ระบบ Inverter)  24,000 บีทียู พร�อมติดตั้ง จํานวน 4 เครื่อง  
งบประมาณ 163,600 บาท 
 8.  กองการเจ0าหน0าท่ี 
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 ค าจัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร แบบตัดตรง จํานวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 18,500 บาท 
 9. หน�วยตรวจสอบภายใน 
 (1)  ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� All In One สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 2 เครื่อง  งบประมาณ  40,000 บาท 
 (2)  ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ�เลเซอร� หรือ LED ขาวดํา (18 
หน�า/นาที) จํานวน 2 เครื่อง  งบประมาณ 6,600 บาท 

 10. กองพัสดุและทรัพย�สิน 
 (1)  ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานสํานักงาน 
จํานวน 2 เครื่อง งบประมาณ 40,000 บาท 
 11.  กองสวัสดิการสังคม 
 (1)  ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 1 * (จอแสดง ภาพขนาดไม น�อยกว า 19 นิ้ว)  จํานวน 1 
เครื่อง  งบประมาณ 24,000 บาท 
 (2)  ค าจัดซื้อหม�อต�มน้ําร�อนไฟฟ>า ขนาด 21 ลิตร จํานวน 1 

ใบ งบประมาณ 15,000 บาท 

 12.  กองสาธารณสุข 
 (1) ค าจัดซื้อโตGะประชุม โดยมีคุณลักษณะขนาด 250 x 
130 x 75 ซม. จํานวน 1 ตัว งบประมาณ 18,000 บาท 
 (2) ค าจัดซื้อเก�าอี้ประชุม  จํานวน 8 ตัว งบประมาณ  
6,800 บาท 
 (3) ค าจัดซื้อตู�เหล็กเก็บเอกสาร จํานวน 2 ตัว งบประมาณ 
17,000 บาท 
 (4) ค าจัดซื้อรถเข็นพื้นเรียบสแตนเลส จํานวน 1 คัน  

งบประมาณ 17,500 บาท 
 (5) ค าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 22 นิ้ว  จํานวน 2 

ตัว งบประมาณ  7,700 บาท 
 (6) ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� All In One สําหรับงาน
สํานักงาน  จํานวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 20,000 บาท 
 (7) ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ� Multifunction แบบฉีดหมึกพร�อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ� (Ink Tank Printer)  จํานวน 1 เครื่อง  
งบประมาณ 8,000 บาท 
 (8) ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ�เลเซอร� หรือ LED ขาวดํา (18 หน�า/
นาที) จํานวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 3,300 บาท  
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  สอน.นิคมพัฒนา 
 (9) ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล แบบ
ที่ 1   (จอแสดงภาพขนาดไม น�อยกว า 19 นิ้ว)  จํานวน 5 เครื่อง 
งบประมาณ  120,000 บาท 
 (10) ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�โน�ตบุGก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 24,000 บาท 
 (12) ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�โน�ตบุGก สําหรับงาน
สํานักงาน จํานวน 1    เครื่อง งบประมาณ 19,000 บาท 
 (13) ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ�เลเซอร� หรือ LED ขาวดํา (18 
หน�า/นาที) จํานวน  2 เครื่อง งบประมาณ 6,600 บาท   
 (14) ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ� Multifunction แบบฉีดหมึกพร�อม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ� (Ink Tank Printer) จํานวน 1 เครื่อง  งบประมาณ 
8,000 บาท 
 (15) ค าจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาด 1 kVA  จํานวน 5 
เครื่อง งบประมาณ  28,500 บาท  
         รพ.สต.บ0านห0วยไทร 
 (16) ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1   (จอแสดงภาพขนาดไม น�อยกว า 19 นิ้ว)  จํานวน 2 
เครื่อง  งบประมาณ 48,000 บาท 
 (17) ค าจัดซื้อเครื่องพิมพ� Multifunction แบบฉีดหมึกพร�อม
ติดตั้งถังหมึก พิมพ� (Ink Tank Printer)   จํานวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 8,000 บาท 
 (18) ค าจัดซื้อตู�เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จํานวน 1 ตู� เพื่อใช�
เก็บรักษาวัคซีน  งบประมาณ 8,500 บาท 
 (19) โครงการปรับปรุง ต อเติมศูนย�ฟ�wนฟูสมรรถภาพผู�สูงอายุ
และคนพิการ รพ.สต.บ�านห�วยไทร ปรับปรุง ต อเติมอาคาร  ขนาด 
7.70 เมตร ยาว  20.00 เมตร หรือไม น�อยกว า 150 ตารางเมตร 
จํานวน 1 หลัง ตามรูปแบบที่ อบจ.สตูลกําหนด  งบประมาณ 
950,000 บาท 

รพ.สต.ทุ�งบุหลัง 
 (20) ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร� สําหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 *   (จอแสดงภาพขนาดไม น�อยกว า 19 นิ้ว) จํานวน 1 
เครื่อง  งบประมาณ   24,000 บาท 
 (21) ค าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร�โน�ตบุGก สําหรับงาน
ประมวลผล จํานวน 1  
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 เครื่อง  งบประมาณ 24,000 บาท 
 (22) ค าจัดซื้อคอมพิวเตอร�  แท็บเล็ต แบบที่ 2 จํานวน 2 
เครื่อง   งบประมาณ 46,000 บาท 
 (23) โครงการก อสร�างศูนย�ฟ�wนฟูสมรรถภาพผู�สูงอายุและคน
พิการ  รพ.สต.ทุ งบุหลัง  ก อสร�างอาคาร ขนาด 6.0 ม. ยาว 15.00 
ม. หรือไม น�อยกว า 100 ตารางเมตร จํานวน 1 หลัง ตามรูปแบบที่ 
อบจ.สตูลกําหนด   งบประมาณ 1,320,000 บาท 
 รายละเอียดตามบัญชีโอนงบประมาณที่ได�แจกให�กับทุกท าน
แล�ว 
 อ า ศั ย อํ า น า จ ต า ม ค ว า ม  ข� อ  2 7  แ ห ง ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว าด�วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครอง
ส วนท�องถ่ิน  พ.ศ.2563  ที่กําหนดให� “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ ทําให�ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ ายเปUนรายการใหม  ให�เปUน
อํานาจอนุมัติของสภาท�องถ่ิน”  ดังนั้นจึงขอเสนอสภาองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูลเพื่อพิจารณาอนุมัติต อไป   
 ทั้งนี้  ขออนุมัติต อสภาแห งนี้เพื่อแก�ไขรายละเอียดในส วนที่
เกิดจากความผิดพลาดทางธุรการด�วย  ขอขอบพระคุณครับ 

ประธานสภาฯ - เชิญท านสมาชิกสภาอภิปราย   เชิญท านอาหมาด  หลังยา

หน าย    

นายอาหมาด  หลังยาหน�าย - สมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  อําเภอควนโดน  

เขต  2  อยากถามว าฝMายสํานักปลัดที่จะโอนเงินงบประมาณไปให�  
บ อน้ําร�อน  10,000,000.  บาท  อยากถามว าผลประกอบ  ผม
สัมฤทธิ์ที่เราจะโอนเข�าไปอุดหนุนเข�าไปสร�างเพื่อที่จะให�เกิดมีศูนย�ที่
เรียกว า  สตูลออนเซ็น  อยากถามว าผลประกอบการกว าล�านบาท  
ผลคุ�มทุนกับการลงทุน  10,000,000.-  บาท  และก อนหน�านี้ก็
หลาย  1,000,000.-  บาท   ทางการตลาดการทํางานอย างไรบ�าง  
พี่น�องประชาชนอาจรู�  พี่น�องประชาชนอาจไม รู�   ป>ายแสดงเปUนบ อ
น้ําร�อน  4  เลน  ตําบลทุ งนุ�ย   น าจําทําให�ใหญ ขึ้น  ผมอยากทราบ
แผนการตลอด  ว าจะทําอย างไรให�ดังไปท่ัวประเทศ  มาเลย�เซียต�อง
มาแน นอน  เปUนคลิปการท องเที่ยว   ให�กับบ อน้ําร�อนของจังหวัด
สตูล  ส วนข�อที่  2  ผมอยากถามนายกหรือกองการศึกษา  เช นเรื่อง
ของอุปกรณ�อิ เล็กทรอนิกส�   จะเปUนคอมพิวเตอร�อะไรก็ตาม  
เพราะว าโรงเรียนที่อยู ในสังกัดมีโรงเดียว เท ากับมีลูกคนเดียว   
อยากถามว านักเรียน  ณ  วันนี้มีจํานวนของโรงเรียนมีอยู เท าไร  มี



~	๒๒	~	

 
อยู ก่ีคน  และก็เปeดการเรียนการสอนช้ันไหน   ไม ว าจะมีครู
ต างประเทศมาสอน   ที่จะมาสอน  ว าผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน   นิคม
พัฒนาผัง  6     มีผลสัมฤทธิ์ว านักเรียนที่จบไปแล�วสามารถต อสู 
แข งขันกับโรงเรียนอื่น ๆ  ได�ขนาดไหน   ไม ว าโรงเรียนพิมานพิทยา
สรรค�   พ.ส.  หรือ ส.ว.  จุฬาภรณ�ราชวิทยาลัย  เพราะว านี้เปUน
โรงเรียนหนึ่งเดียว    ไม ใช ว าตั้งอุปกรณ�  เฟอร�นิเจอร�  จนเยอะ  แต 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเราไม ทราบว ามีผลสัมฤทธิ์อย างไร  และ
สุดท�ายอยากฝากท านนายก  ผ านท านประธานสภา  และก็ผู�บริหาร  
และหัวหน�ากองทุกท านว า  สําหรับสภาแห งนี้ผมคิดว าน าไม มีปHญหา
ในสิ่งที่ท านนายก  ทางผู�บริหารและหัวหน�ากองต าง ๆ  ขออนุญาต
โอนต างน าจะไม มีปHญหา  แต ขอกําชับว าการจัดซื้อจัดจ�าง  ซื้อ
อุปกรณ�อย างหนึ่งอย างใด  พยายามคํานึงถึงประโยชน�ในการใช�    
คํานึงว าเงินทุกบาททุกสตางค�เปUนภาษีที่พี่น�องประชาชนไม สามารถ
รับรู�  หรือรู�เรื่องในสภาแห งนี้ได�   การซื้อให�เปUนประโยชน�กับองค�การ
บริหารส วนจังหวัดสตูล  และพี่น�องในจังหวัดสตูลให�มากที่สุด    

ประธานสภาฯ - เชิญ  พ.ต.ท ประพันธ�  แก�วรุ งฟ>า 
พ.ต.ท ประพันธ�  แก0วรุ�งฟCา - เรียนท านประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล   และ

สมาชิกสภาผู�ทรงเกียรติ  กระผมพ.ต.ท ประพันธ�  แก�วรุ งฟ>า  
สมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  จากคําแถลงของท าน
นายก   เปUนสิ่งที่ดี  ที่เราใช�งบประมาณให�กับองค�กร  เห็นของกอง
ช าง   ผมอยากเสนอที่จะเพิ่มเติมหรืองบลงทุนให�กับกองช าง  ที่ผม
เสนอนี้สงสารกองช าง  เวลาเจ�าหน�าที่ไปติดตามงานในพื้นที่  ผม
อยากเสนอว าเห็นจัดซื้อ  23  รายการ  ก็ผ านดีมาก  ผมจะเพิ่มเปUน
รายการที่   24  เพื่อให�กองช างสะดวก   อยากจะจัดซื้อรถกระบะ
ขนาดใหม   1  คัน   ให�กับเจ�าหน�าที่ของกองช าง  เวลาไปติดตามงาน  
หรือว าไปตรวจงาน  หรือว าไปในพื้นที่    วิ่งจาก  อบจ.สตูล   ไปทุ ง
หว�า   น าสงสาร  วันที่ผ านมามีอยู คันหนึ่ง   ไปบ�านควน  หรือตําบล
น้ําพุด  วิ่งได�   แต น�องผู�หญิงก็เข็นกันด�วย   ไปดูเส�นทาง  ผมก็อยาก
เสนอว า  ถ�ามีงบประมาณลงทุน  หรือว ารถมีอยู แล�ว  ไม กล�าเอาไป
ใช�ก็ไม ทราบ  ว าอยากเสนอซื้อให�กับเจ�าหน�าที่กองช าง  เวลาไป
ติดตามงาน  ใช�รถใหม  ๆ  เพื่อสะดวกในการวิ่งไปมา   เพราะว าค า
ชีวิตของเรา   1,000,000.-  บาท  ก็ไม ขาย    รถที่ไปแล�วน า
สงสาร   ผมอยากเสนองบลงทุนถ�าจัดหาได�ให�มีรถใหม  ๆ  ให�กับ
เจ�าหน�าที่กองช าง   
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ประธานสภาฯ - ท านอื่นมีไหมครับ  มีท านใดสงสัยเรื่องบ อน้ําตื้นไหมครับ  

ท านนายกตั้งบ อน้ําตื้นไว�เรียบร�อยสามร�อยกว าลูก   มีอีกไหมครับ  
ถ�าไม มีขอเชิญท านนายกช้ีแจง 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลที่เคารพ
ท านสมาชิกสภาผู�ทรงเกียรติทุกท าน  ผมนายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์  
นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  ก็ขอช้ีแจงข�อซักถามเพิ่มเติม
ของท านสมาชิกสภา  ในส วนของโครงการปรับปรุงบ อน้ําพุร�อนทุ งนุ�ย  
งบประมาณ  10,000,000.-  บาท  ผมอยากเรียนว า   ตัวสิบล�าน
ที่ตั้งขึ้นมาอยู ในโครงการเดิมที่เราขอไปจากส วนกลาง  แต เราขอมา
หลายปV   ถ�าท านเคยไปบ อน้ําพุร�อน   ปHจจุบันนี้    ท านจะเห็นว าตัว
หลังคาที่บังแดดในบ อแช ตัวผุฟHงไปตามสภาพ   ตัวนี้ก็ต�องซ อมแซม   
ฝH�งตรงกันข�ามกับบ อแม   ที่อยู ติดกับชายภูเขา   ตรงนั้นมีอาคาร
สํานักงานอาคารเดิม  เราไม ได�ใช�มาเปUนเวลา  10  ปV  แล�ว  ผุพังไป
ตามสภาพ  เท าที่ไปสํารวจโครงสร�าง  ยังใช�ได�อยู   ต�องไปเปลี่ยน
หลังคา   ตรงนั้นเราทําเปUนห�องสปา     จะมีการนวดการอบความ
ร�อน  การแช น้ําร�อน    แบบไพรเวท  แบบส วนตัว   แบบครอบครัว  
ซึ่งสิ่งต าง ๆ เหล านี้เปUนความคิดเห็นของผู�ใช�บริการที่สะท�อนมาหา
เราว า  บางคนไม อยากไปแช รวม  ในส วนนี้เราจะคิดค าบริการเพิ่มขึ้น
ได�  เปUนการพัฒนาพื้นที่  พัฒนาบริการ   ให�เต็มศักยภาพความ
ต�องการ   ประกอบกับงบประมาณที่ผ านมาเราได�ตั้งงบในการ
ก อสร�างสะพานข�ามห�วยตรงนั้นไว�แล�ว   ขณะนี้กําลังดําเนินการอยู   
เพราะฉะนั้น  ถ�าอาคารชุดใหม นี้เสร็จ   ผมมั่นใจว าค าใช�จ ายบ อน้ํา
ร�อนกับรายได�ประจํา  และที่เราเก็บได�กับผู�มาใช�บริการจะไม ขาดทุน  
ปHจจุบันที่เรารับค าบริการจากการแช ตัวของบ อแม ทั้งหญิงและชาย   
ปVหนึ่งเราขาดทุนประมาณ  40,000.-  -  50,000.-  บาท   ผม
ไม ได�คิดในเรื่องของเงินลงทุน   เพราะจริงแล�วเราในฐานะที่เปUนส วน
ราชการถ�าไปคิดระบบเอกชน   ลงทุนเท านี้  เสร็จแล�วต�องคืนเงินในก่ี
ปVคิดไม ได�  นี้เปUนการส งเสริมการท องเที่ยวของจังหวัด  เปUนหน�าเปUน
ตาของจังหวัด   คนมาใช�บริการบ อน้ําพุมากขึ้น  เขาก็มีโอกาสใช�เงิน
ที่อื่น   ๆ   ในจังหวัดสตูล  เปUนการกระตุ�นเศรษฐกิจ     ยิ่งใน
สถานะปHจจุบัน  และอนาคตอันใกล�นี้    กระแสขอนักท องเที่ยว
มาเลย�เซียมากขึ้น  ถ�าเราไม พัฒนาเปUนแหล องท องเที่ยว  เปUนการ
เสียโอกาส   เพราะฉะนั้นผมมองประเด็นว าจริงแล�วไม อาจใช�เงินเรา  
แต เรารอมานานแล�ว  หลายปV  ส วนกลางไม ดําเนินการให�  เรา
จําเปUนต�องแบ งทํา   จริง    ๆ  งบใช�ในการปรับปรุงสามสิบกว าล�าน   
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แต ผมเลือกเฉพาะที่จําเปUน  ประมาณสิบล�าน  จําเปUนก อน  เพื่อให�ได�
ประโยชน�เต็มที่   เพราะฉะนั้นในเรื่องผลตอบแทนมั่นใจว าต อไป  ถ�า
ว าสปานี้เสร็จ  สภาพรายรับรายจ ายที่เปUนจากค าบริการ   ค าใช�จ าย  
ค าน้ํา  ค าไฟฟ>า  ค าจ�างเจ�าหน�าที่จะเปUนบวก   นี้ส วนของบ อน้ําร�อน  
ส วนโรงเรียนยอดที่ถามยอดนักเรียน   เวลานี้โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง  
6   มีนักเรียนจํานวน  724  คน   เปUนโรงเรียนในลักษณะโรงเรียน
ขยายโอกาส   เดิมเปeดเรียน    ป.6  แล�วมาขยายโอกาสถึง  ม.3  
เวลานี้เรามีครบ  มีนักเรียนอยู พอสมควร  ในเรื่องการพัฒนา
ศักยภาพของเด็ก  พื้นฐานของเด็กของเรา  ฐานะครอบครัวของ
นักเรียนเราไม เหมือนเด็กในเมือง   เพราะฉะนั้นการที่เราดําเนินการ
ให�เปUนโรงเรียนที่มีความพร�อมมูลในเรื่องอุปกรณ�ต าง ๆ  ถ�าเปUน
โรงเรียนอนุบาลอําเภอท่ัวไป ๆ   สู�เราไม ได�  ผมกล�าพูด  ทุกระบบสู�
เราไม ได�หมด   ศักยภาพของเด็กที่มาเรียน  ขณะนี้เราพึ่งมี  ผอ. หรือ
ผู�อํานวยการโรงเรียนประมาณปVเศษๆ   กําลังพัฒนาปรับปรุงการ
เรียนการสอน    ซึ่งก็ดีขึ้นมาตามลําดับ  ปVที่ผ านมาเด็กของเรา
สามารถสอบเข�าโรงเรียนวิทยาศาสตร�จุฬาภรณราชวิทยาลัย  สอบ
เข�า  พ.ส.  ได�หลายคน  เราเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษ  หลักสูตร
ภาษาจีน   เสริมในเรื่องของการเปUนโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม
การศึกษาเข�าไป  ซึ่งผมคิดว าอนาคตและโอกาสของเด็กโรงเรียน
นิคมพัฒนาผัง  6  มากกว าโรงเรียนอื่นแน นอน   แล�วก็ผล 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอะไรต าง ๆ  ก็ดีขึ้นตามลําดับ   เวลานี้  
อบจ.สตูล  ผมว าเข�าไปดูแลโรงเรียนเปUนพิเศษ   เพราะว าในกรณีเด็ก
อ านไม ออกเขียนไม ได�   ซึ่งเดิมที่มีปริมาณมากพอสมควร   เวลานี้
เข�มงวดกวดขันครูผู�สอน   มีการนําบุคคลฝMายนอกเข�าไปประเมิน  
เปUนการท�าทายของโรงเรียนพอสมควร  ปVหน�าเราจะจับยอดเด็กอ าน
ไม ออกเขียนไม ได�มาเปUนเกณฑ�การประเมินโบนัสของเจ�าหน�าที่   
ฉะนั้นผลการเรียนไม บรรลุ  ไม ผ านวัตถุประสงค�   ซึ่งบุคคลฝMายนอก
มาประเมิน   ปVหน�าโบนัสจะไม มี   นี้คือความเข�มข�นการมุ งเน�นใน
การทํางานของฝMายบริหาร  และกองการศึกษาที่จะพยายามทําให�ดี
ขึ้น  ท านไม ต�องห วง  เราใช�เงินทุกบาททุกสตางค�ที่เปUนภาษีอย าง
คุ�มค า  เรายึดถือความจําเปUน   ยึดถือความประหยัด  ประโยชน�ของ
ประชาชนเปUนหลัก   กับในส วนรถของกองช าง  ที่ท านร�องขอมา  
เวลานี้ผมอยากเรียนว าไม สามารถเพิ่มให�ได�แล�ว   เพราะว างบเหลือ
จ ายของเราใช�หมด  เหลืออยู เปUนสํารองท่ัวไป   ที่มาซ อมเปUนไฟฟ>า  
เหลืออยู    400,000.-  บาท  ถึง  500,000.-  บาท  ไม พอที่จะ
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ซื้อรถ   แล�วก็จริงแล�ว  ผอ.กองช างก็ขอมาเหมือนกัน   ผมมองว า
พอถูไถไปได�ปVถึงสองปV   เราใช�เงินอย างจําเปUนและประหยัด   ก็เรียน
ช้ีแจง   ท านสมาชิกทุกท านเพื่อโปรดทราบ 

ประธานสภาฯ - ท านอาหมาด  หลังยาหน าย  ท านเข�าใจ   ไม เปUนไรคนสุดท�อง
ท านไปเรียนได�เลย            

นายอาหมาด  หลังยาหน�าย - ผมนายอาหมาด  หลังยาหน าย  สมาชิกสภาองค�การบริหาร

ส วนจังหวัดสตูล  เขต  2   อําเภอควนโดน  ตามที่ท านนายกช้ีแจง   
เด็กมี  724  คน  และขยายโอกาสมาถึง  ม.3  ผมขอนําเสนอต อ
ท านว าไว�เปUนการบ�านหรือ  ผอ.กองการศึกษา  น าจะขยายให�ถึง   ม.
6   เพราะเหตุใด  การขยายถึง  ม.3  เราไม สามารถไปโชคศักยภาพ
ความสําเร็จของโรงเรียนเราได�  พอถึง  ม.3  แม�ว าเด็กของเราดี  
เด็กของเราเก ง  เด็กเราพัฒนาเด็กของเราถือมาตรฐานแล�ว  แต ผล
สุดท�ายเข�าที่  พ.ส.   เข�าที่โรงเรียนวิทยาศาสตร�จุฬาภรณราช
วิทยาลัย  สุดท�ายผลงานของเรากลายเปUนของเขา   เด็ก  พ.ส.  ส.ว.  
ไปได�แพทย�  ไปได�พยาบาล  ไปได�ตํารวจ  ไปได�ผู�พิพากษา  เราไม 
สามารถประเมินได�  ดังนั้นอยากจะนําเสนอท านผู�บริหารว าให�ขยาย
ให�ถึง  ม.6  ขยายถึง  ม.6  วันไหนเราก็สามารถบอกได�ว านักเรียนที่
จบจากโรงเรียนองค�การบริหารส วนจังหวัดสอบแพทย�ได�  1  -  2  
คน  สอบตํารวจได�  สอบนายร�อยนายพันได�   ตรงนี้อยากฝากท าน
นายกว าเราจะเกือบถึงเส�นชัยแล�ว  คนอื่นมาเขามาตัดตอนไปเสียเปUน
ผลงานของเขา   เด็กของเราสอบเข�าโรงเรียน  พ.ส.  ก็ธรรมดา   
เด็กของเราสอบเข�าโรงเรียนวิทยาศาสตร�จุฬาภรณราชวิทยาลัยได�  ก็
ดีนิดหนึ่ง  แต ถ�าเด็กของเราสอบเข�าแพทย�ได�  เปUนระดับสูงได�   ได�
เราพูดทั้งจังหวัด  เหมือนกับเด็กโรงเรียนวิทยาศาสตร�จุฬาภรณราช
วิทยาลัยสอบเข�าแพทย�ได�ขึ้นป>ายกันใหญ โตมโหฬาร  ของ  พ.ส.  
สอบแพทย�ได�  1  คน  เด็กเข�ากันมาเรียน  ดังนั้นผมฝากผู�บริหารว า
น าจะขยายถึง  ม.6   

ประธานสภาฯ - เชิญนายกช้ีแจง 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลที่เคารพ
ท านสมาชิกสภาผู�ทรงเกียรติทุกท าน  ผมนายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์  
นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  ถามว าคิดไหมที่จะเปeด  ถึง  
ม.6   คิดอยู หลายปV  แต ต�องยอมรับถึงความพร�อม   อาคารสถานที่
ของโรงเรียน  เวลานี้ถ�าจะเปeดเพิ่มขึ้นไปถึง  ม.6  น าจะไม ค อย
เพียงพอ  ผมเคยคิดว าโรงเรียนเอง   เรามีพื้นที่นิคมให�เราใช�ห างจาก
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โรงเรียนเดิมไปไม ถึงประมาณคร่ึงกิโลเมตร   ท าน  สจ.อาทิตย�  
สุวรรณโณ   ขอโทษที่ต�องเอ ยนาม   มาประสานผมว า   มีที่ดิน
เอกสารสิทธิ์ของชาวบ�านที่ติดกับแปลงที่เราขอนิคม  จะขาย  ซื้อไหม   
ผมจําได�ตั้งงบประมาณจะรอซื้อ   แต หลักฐานการโอนที่ของนิคม   
เมื่อก อนโอนกันด�วยปาก  ให�ใช�แต ไม มีเอกสาร   เพราะฉะนั้นในเมื่อ
เราไม มีสิทธิ์ที่ถูกต�องตามกฎหมาย  100  %  ที่จะซื้อใหม เปUนดินตา
บอด  ที่อยู แถวหลัง  เรายังไม กล�าซื้อ  เราก็ติดตามทําเรื่อง  ขอนิคม
ให�อนุญาตให�ถูกต�องตามระเบียบกฎหมาย ขอไปที่กรม   ประชุมอยู   
2  ปV  ตอบมาว ายังไม ให�ใช�  เวลานี้ทําเรื่องอุทธรณ� เพราะจริงๆแล�ว
เราใช�อยู แล�วซึ่งปHจจุบันส วนหนึ่งเปUนพื้นที่สวนยางที่โรงเรียนเก่ียว
ผลประโยชน�มาให�เปUนค าอาหารกลางวันนักเรียนที่ยากจน ซึ่งใน
แนวคิดจริงๆแล�วถ�ามีพื้นที่ตรงนั้นได�ขึ้นมา การขยายอาคารต างๆมัน
ก็จะพร�อมเพรียงขึ้น ประกอบกับการพัฒนาคุณภาพเด็ก ผมอยากจะ
เรียนท านสมาชิกฯ ว าแนวคิดของท านกับของผมอาจจะต างกันนิดนึง 
ผมมองประเด็นว าคุณภาพของเด็กที่ผ านโรงเรียนไม ว าระดับไหนเรา
ต�องทําให�ดีทุกระดับ เด็กที่จบม.6 ก็คือลูกหลานของเรา จะเรียนที่
ไหนผู�ปกครองเอง กับการที่เราสามารถขุนลูกของเค�าส งให�ถึงฝH�งฝHน 
เข�าโรงเรียนพส. เข�าโรงเรียนจุฬาภรณ�ได� เค�าดีใจมาก เค�ายินดีมาก
แล�ว แต ถ�าหากว าเราเปeดได�ถึงม.6 แล�วสอบได�คณะเข�าแพทย�เข�าวิศ
วะได�มันก็จะยิ่งดี แต ว าผมคิดว าในเมื่อเรามีความพร�อมในเบื้องต�น
อยู ในระดับนี้ เราก็เตรียมความพร�อมที่อยู ระดับนี้ให�ดีที่สุด เพิ่ม
จํานวนเด็กที่สอบเข�าให�ได�มากขึ้น เด็กที่สอบเข�าจุฬาภรณ� เข�าพ.ส.
ไม ได�ก็สามารถไปเรียนที่โรงเรียนที่ปาล�มพัฒนวิทย�ได�  แต ท านทราบ
ไหมครับปาล�มพัฒนวิทย� ม.4 ม.5 ม.6 มีเด็กไม ค อยเต็มห�อง เพราะ
อะไรครับ เพราะอาจเนื่องจากว าความพร�อมของผู�ปกครองที่จะส ง
ลูกเรียนในมัธยมปลาย เรียนในมหาวิทยาลัยอาจจะมีมากนัก 
เพราะฉะนั้นส วนของเราม.3 หลังๆนอกจากวิชาการแล�วเรายังมา
เน�นในเรื่องของการใช�ฐานนวัตกรรมเพื่อส งเสริมอาชีพให�เด็กด�วย 
เด็กที่จบไปถ�าไม ไปเรียนต อก็อาจจะใช�การเรียนในโรงเรียนของเราไป
ประกอบอาชีพส วนตัวได�บ�างอะไรไปในลักษณะนั้น ก็ขอเรียนท านว า
ไม ต�องห วงเราเต็มที่กับเด็กของเรา ผมยังมองว าเด็กตําบลนิคม
พัฒนา เด็กอําเภอมะนังที่อบจ.ดูแลอยู ได�เปรียบกว าเด็กพื้นที่อื่น
พอสมควร ซึ่งก็ยังคิดๆว าเราจะทําอย างไรถ�าเราจะขอถ ายโอน
โรงเรียนที่อื่นมาบ�างเพิ่มเติมจะได�หรือไม  แต ด�วยงบประมาณที่มันมี
ขีดจํากัดนะครับ  นี่แว วๆข าวว า รพ.สต. จะถูกบังคับโอนมาอบจ.ทุก
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รพ.สต. ในปVสองปVข�างหน�าซึ่งมันเปUนเรื่องใหญ พอสมควร เพราะว า
จะสังเกตว าพอรับโอนมาแล�วงบประมาณที่เราต�องส งไปดูแลเพื่อให�
บริการมันดีขึ้น มันเด นขึ้น มันจําเปUนที่เราสนับสนุนเพิ่มเติมก อสร�าง
อาคารซื้อเครื่องไม�เครื่องมือคอมพิวเตอร� ซึ่งรพ.สต.ที่โอนย�ายมาเค�า
ดีใจนะครับ เค�าบอกว ามาอยู กับเราแล�วทุกอย างดูสะดวกกับเดิมที่
เค�าอยู กับกระทรวงสาธารณะสุขมันลําบากยากเข็นกว านี้มาก ก็เปUน
งานที่ท�าทายและต�องรอดูต อไป ก็ขอให�ทุกท านมั่นใจครับ ขอบคุณ
ครับ 

ประธานสภาฯ -     ขอบพระคุณท านนายกฯครับได�ช้ีแจง ท านสมาชิกฯผู�ทรง
เกียรติ ญัตติการโอนเงินงบประมาณเหลือจ ายนี้ 39,492,330.- 
บาท นี้ ทางท านนายกได�ขออนุมัติเพื่อจ ายอาจจะเกิดการผิดพลาด
ทางธุรการขึ้นได�  จึงขออนุมัติต อสภาฯ เพื่อจะแก�ไขในส วนนี้
เพราะฉะนั้นผมจะขอมติตรงนี้ก อนนะครับ ท านสมาชิกฯท านใดที่จะ
เห็นชอบแก�ไขทางด�านธุรการได�โปรดยกมือครับ  

เลขานุการสภาฯ - ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ 22 ท าน ครับ 

ประธานสภาฯ -     มิติที่ประชุมเห็นชอบเปUนเอกฉันท�นะครับ  ให�แก�ไขทางด�าน

ธุรการได�  ต อไปผมจะขอมติตามที่ท านนายกฯ แถลงนะครับ ท าน
สมาชิกฯ ท านใดเห็นชอบตามที่ท านนายกแถลง โปรดยกมือครับ 

เลขานุการสภาฯ - ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ 22 เสียง ครับ 

ประธานสภาฯ -     มิติที่ประชุมเห็นชอบ 22 เสียงนะครับ ท านสมาชิกฯ ท านใด
ไม เห็นชอบโปรดยกมือครับ  ไม มีนะครับ  มีมติเห็นชอบเปUนเอกฉันท�  
นะครับ ต อไป 5.6 

 -     5.6 ญัตติ  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ�ายเงิน  งบประมาณ
รายจ�ายประจําป$งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕65  งบลงทุน ประเภท
ครุภัณฑ�ท่ีดินและสิ่งก�อสร0าง ซ่ึงยังมไิด0ก�อหนี้ผูกพนั ของสํานัก
ปลัดองค�การบริหารส�วนจงัหวัด, กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  และกองคลัง  จํานวน  3  รายการ รวมเปQนเงิน
ท้ังสิ้น 7,945,500.- บาท   

ประธานสภาฯ - เชิญท านนายกแถลง 

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล - เรียนประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูลที่เคารพ

ท านสมาชิกสภาผู�ทรงเกียรติทุกท าน  ผมนายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์  
นายกองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  ขอเสนอคําแถลงขอขยาย
ระยะเวลาเบิกจ ายกรณีที่ยังมิได�ก อหนี้ผูกพันในงบประมาณรายจ าย
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ประจําปVงบประมาณพุทธศักราช 2565 ครับ ตามมติที่ประชุมสภา
องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 คร้ังที่ 1                      
พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่  29 กันยายน 2565 ได�อนุมัติ กันเงิน
งบประมาณรายจ ายประจําปVงบประมาณพุทธศักราช 2565 งบ
ลงทุนประเภทค าครุภัณฑ�ที่ดินและสิ่งก อสร�าง ซึ่งยังมไิด�ก อหนี้ผูกพัน 
จํานวน 73 รายการ เปUนเงินห�าสิบเก�าล�านบาทเศษนั้น ขณะนี้ยังมี
โครงการที่ยังมิได�ก อหนี้ผูกพันของสํานักปลัดองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และของกอง
คลัง จํานวน 3 รายการ รวมเปUนเงินทั้งสิ้น 7,945,500.- บาท ทั้ง 
3 รายการ ก็มีรายการกล�องวงจรปeดตามจุดทางแยกต างๆ ของพื้นที่
ทั้งจังหวัดสตูล ซึ่งเราเร งแขวงทางหลวงในเรื่องของการขออนุญาต
ติดตั้งมาเปUนปV แก�ไขแบบปรับแล�วปรับอีกหลายรอบ ขนาดแขวงการ
ทางจังหวัดมาทําแบบเองให�แล�ว ส งไปอนุมัติส วนกลางก็ยังถูกตีกลีบ
มาแก�ไขอีก ขณะนี้กําลังแก�ไขอยู ซึ่งเข�าใจว าน าจะเปUนการแก�ไขคร้ัง
สุดท�ายแล�วก็จะได�ดําเนินการต อจึงจําเปUนต�องขออนุมัติขยายเวลานะ
ครับ โครงการที่ 2 ก็คือโครงการก อสร�างร้ัวสนามกีฬาแห งที่ 2 ควน
ฟ>าแลบ เนื่องจากว ามีปHญหาที่ดินที่ราชพัสดุโอนมาให�เราพื้นที่
คลาดเคลื่อนก็ได�ดําเนินการขอปรับเปลี่ยนพื้นที่  ซึ่งขณะนี้ทาง
ผู�อํานวยการโรงพยาบาลละงูได�เห็นชอบแล�วกําลังลางวัดทําแผนที่
ใหม อยู  ซึ่งถ�าเสร็จจะได�ดําเนินการก อสร�างได� กับโครงการที่ 3 ก็คือ
โครงการสร�างช้ันวางเอกสารของกองคลังที่จะเอาไปไว�ที่ศูนย�บริการ 
ศูนย�ส งเสริมคุณภาพผู�สูงอายุที่โรงเรียนอนุบาลรุ งทิพย�เพราะว าทาง
นี้ไม มีที่เก็บก็ไปขอใช�ที่นู�น 1 ห�องก็จะทําช้ันเปUนช้ันเหล็กแบบถาวร 
แต เนื่องจากว าตัวอาคารปรับปรุงอยู ก็เลยยังไม สามารถทําช้ันก อนได� 
ให�ตัวอาคารเสร็จก อน จึงต�องขอขยายระยะเวลาเพิ่มอีก 1 ปV เพื่อ
ไม ให�เกิดความเสียหายแก ทางราชการและเปUนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว าด�วยการรับเงิน การเบิกจ ายเงิน การฝากเงิน
และการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค�กรปกครองส วน
ท�องถ่ินพุทธศักราช 2547 และแก�ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พุทธศักราช 
2561 ข�อ 59 บอกว าในกรณีที่มีรายการหมวดค าครุภัณฑ�  ที่ดิน
และสิ่งก อสร�าง ที่ยังมิได�ก อหนี้ผูกพันแต มีความจําเปUนที่ยังต�องใช�
จ ายเงินนั้นต อไปอีก ให�องค�กรปกครองส วนท�องถ่ินรายงานขออนุมัติ
กันเงินต อสภาฯ ท�องถ่ินได�อีกไม เกินระยะเวลา 1 ปV กรณีเมื่อสิ้นสุด
การกันเงินตามระยะเวลาตามวรรค 1 แล�ว หากองค�กรปกครองส วน
ท�องถ่ินยังมิได�ดําเนินการก อหนี้ผูกพันก็ขออนุมัติขยายเวลาการเบิก
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เงินได�อีกไม เกิน 1 ปV ต อสภาท�องถ่ิน จึงขอขยายการเบิกจ ายเงิน
งบประมาณทั้ง 3 โครงการ ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 
จํานวนเงินรวม 7,945,500.- บาท ตามรายละเอียดที่เบิกจ ายไป
แล�วครับ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต อไป   

ประธานสภาฯ - เชิญท านสมาชิกสภาอภิปราย  ไม มีผมจะขอมติ   ท านสมาชิก
สภาท านใดเห็นชอบตามที่ท านนายกแถลงโปรดยกมือ    

เลขานุการสภา - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  22  ท าน 
องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 

ประธานสภาฯ - ท านสมาชิกสภาท านใดไม เห็นชอบ  ไม มี  สมาชิกสภาเห็นชอบ
เปUนเอกฉันท�   22  เสียง   ต อไป  5.7    

    5.7  ญัตติ  ขออนุมัติกันเงิน  งบประมาณรายจ�าย
ประจําป$งบประมาณพ.ศ. ๒๕66  งบลงทุน ประเภทค�าครุภัณฑ�
ท่ีดินและสิ่งก�อสร0าง  ซ่ึงยังมิได0ก�อหนี้ผูกพัน ของสํานักปลัด
องค�การบริหารส�วนจังหวัด, สํานักเลขานุการองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัด, กองยุทธศาสตร�และงบประมาณ, กองคลัง, กอง
ช�าง, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖),  กองพัสดุ
และทรัพย�สิน,   กองการเจ0าหน0าท่ี,  กองสวัสดิการสังคม,  กอง
สาธารณสุข, สถานีอนามัยเฉลิม  พระเกียรติ 60 พรรษานวมิ
นทราชินีนิคมพัฒนา, รพ.สต.บ0านห0วยไทร, รพ.สต.ทุ�งบุหลัง, 
หน�วยตรวจสอบภายในจํานวน 83 รายการ  รวมเปQนเงินท้ังสิ้น  
58,573,430.- บาท 

ประธานสภาฯ - เชิญท านนายกแถลง 

นายกองค�การบริหารส�วนจงัหวัดสตูล - เรียนประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตลูที่เคารพท าน
สมาชิกสภาผู�ทรงเกียรติทุกท าน  ผมนายสัมฤทธิ ์ เลียงประสิทธิ ์ นายก 

 องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  ตามข�อบัญญัติองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล  เรื่อง  งบประมาณรายจ ายประจําปVงบประมาณ พ.ศ.2566
และบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ าย ประจําปVงบประมาณ พ.ศ.2566      
งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ�ที่ดินและสิ่งก อสร�าง  ซึ่งยังมิได�ก อหนี้ผูกพัน 
ของสํานักปลัดองค�การบริหารส วนจังหวัด, สํานักงานเลขานุการองค�การ
บริหารส วนจังหวัด,  กองยุทธศาสตร�และงบประมาณ,  กองคลัง,  กอง
ช าง,กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม (โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง ๖), กองพัสดุและทรัพย�สิน,  กองการ
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เจ�าหน�าที่,  กองสวัสดิการสังคม,  กองสาธารณสุข,สถานีอนามัยเฉลิม
พระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีนิคมพัฒนา, โรงพยาบาลส งเสริม
สุขภาพตําบล บ�านห�วยไทร, โรงพยาบาลส งเสริมสุขภาพตําบลทุ งบุหลัง, 
และหน วยตรวจสอบภายใน เปUนรายการตามข�อบัญญัติ จํานวน 6 
รายการ เปUนเงิน 19,081,100.-บาท และมีเงินเหลือจ ายโอนตั้ง
รายการใหม  จํานวน 77 รายการ เปUนเงินจํานวน 39,492,330.- 
บาท รวมทั้งสิ้นจํานวน 83 รายการ เปUนเงินจํานวน58,573,430.-
บาท (ห�าสิบแปดล�านห�าแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร�อย-สามสิบบาทถ�วน)
รายละเอียดตามเอกสารที่ได�แจกไปแล�วนั้นคาดว าก อหนี้ผูกพันไม ทัน
ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566  เพื่อมิให�เกิดความเสียหายแก ทาง
ราชการ และเปUนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว าด�วย การรับเงิน 
การเบิกจ ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินของ
องค�กรปกครองส วนท�องถ่ิน   พ.ศ.2547แก�ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2561 ข�อ 59“ในกรณีที่มีรายจ ายหมวดค าครุภัณฑ�ที่ดินและ
สิ่งก อสร�าง  ยังมิได�ก อหนี้ผูกพัน   แต มีความจําเปUนต�องใช�จ ายเงินนั้น
ต อไปอีก ให�องค�กรปกครองส วนท�องถ่ิน รายงานขออนุมัติกันเงินต อสภา
ท�องถ่ินได�อีกไม เกินระยะเวลาหนึ่งปV ”จึงขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ ายประจําปVงบประมาณ พ.ศ.2566งบลงทุน ประเภทครุภัณฑ�ที่ดิน
และสิ่งก อสร�าง  ซึ่งยังมิได�ก อหนี้ผูกพันของสํานักปลัดองค�การบริหาร
ส วนจังหวัด, สํานักงานเลขานุการองค�การบริหารส วนจังหวัด,  กอง
ยุทธศาสตร�และงบประมาณ, กองคลัง,  กองช าง,กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม, กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (โรงเรียนนิคม
พัฒนาผัง ๖), กองพัสดุและทรัพย�สิน,  กองการเจ�าหน�าที่ ,   กอง
สวัสดิการสังคม,กองสาธารณสุข,สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 
พรรษานวมินทราชินีนิคมพัฒนา, โรงพยาบาลส งเสริมสุขภาพตําบล บ�าน
ห�วยไทร, โรงพยาบาลส งเสริมสุขภาพตําบลทุ งบุหลัง, และหน วย
ต ร ว จ ส อ บ ภ า ย ใ น จํ า น ว น  8 3  ร า ย ก า ร  ร ว ม เ ปU น เ งิ น ทั้ ง สิ้ น 
58,573,430.-บาท (ห�าสิบแปดล�านห�าแสนเจ็ดหมื่น - สามพันสี่ร�อย
สามสิบบาทถ�วน)  ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน  2567  (ตามรายละเอียดที่
แจกไปแล�วนั้น)  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต อไป   

ประธานสภาฯ - เชิญท านสมาชิกสภาอภิปราย   ถ�าไม มีผมจะขอมต ิ  

 ท านสมาชิกสภาท านใด   เห็นชอบตามที่ท านนายกแถลง  
โปรดยกมอื   

เลขานุการสภา - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  22  ท าน 
องค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล 



~	๓๑	~	

 
ประธานสภาฯ - 22  เสียง   ท านสมาชิกสภาท านใดไม เห็นชอบตามที่ท าน

นายกแถลงโปรดยกมือ  ไม มี  มติเห็นชอบเปUนเอกฉันท�   22  เสียง   

  5.8  เรื่อง  เสนอชื่อบุคคลเปQนคณะกรรมการพิจารณา
จัดเก็บอากรรังนกอีแอ�นจังหวัดสตูล  จํานวน  4  คน   

  ท านสมาชิกสภาผู�ทรงเกียรติทุกท านตามที่ได�แจ�งให�ที่ประชุม
ทราบแล�ววาระที่   1   เรื่องขอบรรจุระเบียบวาระเปUนวาระที่  5.8   
เพื่อเสนอบุคคลเปUนคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บรักนกอีแอ น  
จํานวน  4  ท าน  ผู�ว าราชการจังหวัดสตูล   ได�แจ�งหนังสือ  ที่  สต  
51001/14  ลงวันที่  25  กันยายน  2566  เรื่อง  เสนอช่ือบุคคล
เปUนคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ นจังหวัดสตูล   
จํานวน  4  ท าน   มีท านสมาชิกสภาท านใดเห็นเปUนอย างอื่นไหม   
ไม มีถือว าให�บรรจุเปUนวาระที่  5.8   จํานวน  4  ท านเชิญท าน
สมาชิกสภาเสนอ   เชิญท านอาบีดีน  แลหมัน   

นายอาบีดีน  แลหมัน - เรียนประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาผู�ทรงเกียรติ   กระผม
นายอาบีดีน  แลหมัน  สมาชิกสภา  เขต  9  อําเภอเมืองสตูล   ขอ
เสนอท านสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์  ท านนายกองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล   เปUนคณะกรรมการรังนกนางแอ น    

ประธานสภาฯ - ขอผู�รับรองครับ  ผู�รับรองถูกต�อง   ท านสมาชิกสภาเห็นเปUน

อย างอื่นไหม   เชิญเสนอคนที่  2  เชิญนายนิธิ  หวันสูล  

นายนิธิ  หวันสู - เรียนท านประธานสภาที่เคารพ  ท านสมาชิกสภาผู�ทรงเกียรติ   
กระมนายนิธี  หวันสู   เขต  2  อําเภอละงู   ขอเสนอท าน   ดาษ
ตํารวจสุกฤษฎิ์  มอญแก�ว  สมาชิกสภา  สมาชิกสภาองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล  เขต  2  อําเภอเมืองสตูล   เปUนคณะกรรมการรัง
นกนางแอ น    

ประธานสภาฯ - ขอผู�รับรองด�วย  ผู�รับรองถูกต�อง   ดาษตํารวจสุกฤษฎิ์  มอญ

แก�ว  สมาชิกสภา  เปUนคนที่  2   มีท านใดเสนอเปUนอย างอื่น   เชิญ
ท านเสนอ  คนที่   3  เชิญท านพลากร  เกาะกลาง 

นายพลากร  เกาะกลาง  - เรียนท านประธานสภาที่เคารพ  ท านสมาชิกสภาผู�ทรงเกียรติ   

กระผมนายพลากร  เกาะกลาง  เขต  2  อําเภอทุ งหว�า  ขอเสนอ
นายนิธิ  หวันสู   สมาชิกสภา  เขต  2  อําเภอละงู  ขอผู�รับรอง 

ประธานสภาฯ -   ผู�รับรองถูกต�อง  มีท านใดจะเสนอเปUนอย างอื่น   เชิญท าน

เสนอคนที่  4  เชิญท านศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล    
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นายศิริศักด์ิ  ประทีปรัศมีกุล - เรียนท านประธานสภาที่เคารพ  ผมนายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมี

กุล  สมาชิกสภา  เขต  3  อําเภอละงู  ขอเสนอนายพลากร  เกาะ
กลาง  เปUนคณะกรรมการรังนกอีแอ น   ขอผู�รับรองด�วย 

ประธานสภาฯ -    มีท านใดเสนอเปUนอย างอื่น   สรุปว าได�ทั้ง  4  ท าน    
  1.  นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์   

  2.  ดาษตํารวจสุกฤษฎิ์  มอญแก�ว   
  3.  นายนิธี  หวันสู    
  4.  นายพลากร  เกาะกลาง   
  ต อไประเบียบวาระที่  6   

ระเบียบวาระท่ี  6 -     เรื่องอื่น   ๆ 

ประธานสภาฯ - เชิญท านสมาชิกสภาฯ  ท านอาบีดีน  แลหมัน 

นายอาบีดีน  แลหมัน - เรียนท านประธานสภาที่เคารพ  ท านสมาชิกสภาผู�ทรงเกียรติ  
กระนายอาบีดีน  แลหมัน   สมาชิกสภา  เขต  9  อําเภอเมือง  ใน
วาระอื่น ๆ  ขออนุญาตท านประธานสภา  ขออนุญาตท านนายก  
เมื่อที่จะปรึกษาพี่น�องประชาชนทั้งจังหวัด  ด�วยลักษณะภูมิประเทศ
ของจังหวัดสตูล   มี  4  อําเภอ   ที่เปUนอําเภอที่อยู ชายเฝ>าทะเล  มี
อําเภอเมือง  อําเภอท าแพ  อําเภอละงู  อําเภอมีทุ งหว�า   เรามี
ทั้งหมด   7  อําเภอทั้งจังหวัด  แต เรามี   4  อําเภอ  ที่ติดชายทะเล   
เราสร�างได�ทุกอย าง  ผมอยากเรียนท านประธานว า  นาทีชีวิตของพี่
น�องประชาชน  ที่อาศัยในเขตพื้นที่ชายฝH�ง  ซึ่งต�องอยู กับน้ําทะเลแทบ
จะตลอดเวลาในการทํามาหากิน  จะได�มาสักบาทสักสตางค�ในการ
ดํารงชีวิต  เขาต�องออกทะเล  เขาต�องอยู กับน้ํา   ในฐานะที่เราเปUน
ส วนหนึ่งของพวกเขา  พวกเราคือสมบัติ   พวกเราคือสมบัติพวกเขา  
พวกเราคือทรัพย�สินของเขา   องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล   เปUน
ทรัพย�สินของพี่น�องประชาชน   และส วนหนึ่งเปUนทรัพย�สินที่อาศัยอยู 
ในเขตที่ติดกับทะเล  ตั้งแต ตําบลปูยูถึงตําบลขอนคลาน   ตําบลทุ งบุ
หลัง   ของอําเภอทุ งหว�า  เรามีรถ  เรามีหลายอย างที่อํานวยความ
สะดวก  หรือค อยช วยเหลือนาทีชีวิตพี่น�องประชาชนที่อาศัยในเขต
ชายฝH�ง   ท านประธานสภา  กลางคํ่ากลางคืน   เขาอยู ในทะเล  เวลา
เช�ามาเขาถึงจะกลับเขาฝH�งเพื่อที่จะขายปูขายปลา   ที่เขาไปหามา   
เวลาเช�าเขาถึงจะได�เงิน  แต กลางคือเขาต�องอาศัยอยู ในทะเล  ซึ่งมี
ความหนาของกระดานเพียงแค ประมาณ  ไม เกินนิ้วระหว างเขากับน้ํา   
อะไรก็เกิดขึ้นได�   เปUนไปได�งบประมาณส วนหนึ่งขององค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูลของเรา  เพื่อพวกเขานิดหนึ่ง  เราสามารถที่จะ
ออกไปดูแลพวกเขาได�ตามความต�องการของพวกเขา  ในเวลาที่พวก
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เขาต�องประสบภัย   หลังจากที่เราได�ประชุมสภาที่ผ านมา  หลัก
จากนั้น  2  วัน   เกิดเหตุการณ�ที่ผมคิด  ที่ผมเสนอกับสภาที่มี
เกียรติแห งนี้ไป  เรือจมที่เกาะสาหร าย     ดีว าจมค อนข�างที่จะใกล�
เฝ>า  แต ถ�าหากจมในเวลากลางคืน   และไกลเฝ>า   เรือเวลาจม  
ระบบการสื่ อสาร ก็แย� ง ไปหมด   โทรศัพท� ก็จมน้ํ า ใช� ไม ได�  
เพราะฉะนั้นในฐานะที่เรา   เปUนส วนหนึ่ง   เขาเปUนส วนหนึ่งของเรา   
ดูแลเขาให�เยอะกว านี้สักหน อย  เรามีรถไม รู�ก่ีคัน   ที่เปUนทรัพย�สิน
ขององค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  แต เราไม มีเรือเลยแม�กระทั้งสัก
ลํา  เวลาเราจะไปช วยเหลือพี่น�องบริเวณเกาะ  เราต�องเช าเหมาลํา
เรือบรรทุกถุงยังชีพอะไรไปบ�าง   ก็เลยอยากจะขอคําปรึกษาท าน
ประธานสภาว าเปUนไปได�ไหม  เราดูแลเขาให�เยอะกว านี้สักหน อย   
เช นเดียวกันพี่น�องที่อยู บนฝH�ง  ผมเคยปรึกษากับสภาแห งนี้ไป  
โดยเฉพาะทางกองช าง  เวลาที่น้ําท วมจริง  ๆ  เราโทรหากองช าง   
ไม ได�ว ากองช าง   เครื่องจักรเราติดอยู ทุกที่   แต ไม สามารถมาในที่
ประสบภัยได�  เปUนไปได�ไหมว ามีรถที่สามารถออกให�การช วยเหลือได�
ทุกเวลา   ที่เกิดภาวะฉุกเฉินจริง ๆ  ผมเคยปรึกษาสภาแห งนี้ไปแล�ว
คร้ังที่แล�ว  เพราะฉะนั้นอยากขอคําปรึกษา  นาทีชีวิตของพี่น�อง
ประชาชน  ทั้งจังหวัดสตูล  มีค าสําหรับพวกเรา 

ประธานสภาฯ - ท านอาหมาด  หลงจิ  เชิญ 

นายอาหมาด  หลงจิ - ท านประธานสภาที่เคารพ  ท านสมาชิกสภาผู�ทรงเกียรติทุก
ท าน    กระผมนายอาหมาด  หลงจิ  สมาชิกสภาองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล   เขต  8  อําเภอเมืองสตูล   ผมมีเรื่องที่จะนําเสนอเพื่อ
พิจารณา  เก่ียวกับทรัพยากรมนุษย�  ในเรื่องโครงการพื้นฐานไปกัน
ได�  แต ว าเรื่องทรัพยากรมนุษย�  เรื่องเยาวชน  เรื่องยาเสพติด   เวลา
นี้รู�สึกว าคล�ายกับถูกทอดทิ้ง   ถ�าเราเปรียบในอดีต  ผมดํารง
ตําแหน งเปUนกํานัน   เวลานั้น   ทุกที่มีการประชุม  ทุก ๆ  องค�กร   
ไม ว าตํารวจ   อําเภอ  จังหวัด   ต าง ๆ   จะเอาเรื่องนี้เปUนเรื่อง
ประเด็นแรก   ในการพิจารณา  จะสอบถาม   ณ  วันนี้ไม ค อยจะ  ใน
ที่ผมเปUนคณะกรรมการ  สมัยก อนเขาประกาศสงครามยาเสพติดทุก 
ๆ ปV  คือปHญหาเกิดขึ้น   ก็เพิ่มขึ้นตั้งแต ทางรัฐบาล  เก่ียวกับเรื่อง
กระท อม  และกัญชา   เวลานี้ผมติดตามฟHงอยู    หนักมาก  ทั้งตําบล
และหมูบ�าน  เมื่อคืนก็พี่น�อง  หมู ที่  9  ฉลุง  อยู ไม ได�  ลูก ๆ  ทั้ง
ครอบครัวมาทุบตีบ�าน  พ อแม มาขอนอนที่บ�านผม  ผมก็ให�นอน  
และอีก  2  -  3  ราย   ขนาดถึงขั้นว าเอากระเบื้องหลังคาไปขาย   
ขายกระเบื้องก อน   ขายทุกสิ่งทุกอย าง   เหลือแต คอนกรีต  งัดแงะ
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วงกบหน�าต าง ๆ  ไปขาย  ทีนี้ไม มีที่จะอยู   ขอทาน  สร�างความ
เดือดร�อนให�ประชาชน   ทีนี้ผมได�ข�อมูลจากในฐานะคณะกรรมการ
ตํารวจ   เมื่อวานผมได�เข�าประชุม  ผมได�นําเสนอ  ก็รู�สึกว าในตําบล
ฉลุง   คล�ายกับผู�มีอิทธิพล   เก่ียวกับเรื่องยาเสพติด  มีอยู    3  ราย   
ที่จับได�ที่จัดไม ได�ก็รู�สึกว าในราย ๆ  หนึ่งเปUน  1,000  เม็ด  ณ วันนี้
พัฒนาขึ้นเยอะ   เมื่อก อน   5  -  40  เม็ด  เวลานี้เปUน  1,000  
เม็ดแล�ว   ที่นี้ลูกหลานเรา   ที่สะเปะสะปะเที่ยวสร�างความเดือดร�อน
ให�ชาวบ�าน   ที่นี้ผมก็จะนําเสนอว าผมมีสถานที่   พื้นที่ประมาณ  
75  ไร    ผมอยากนําเสนอว าเราจะทําเปUนศูนย�บําบัดยาเสพติด  
บําบัดในรูปแบบของศาสนาบําบัด  ทั้งพุทธ  คริสต�  อิสลาม  ทาง
ผู�ว าราชการจังหวัด  บูรณาการมาช วยกัน    ถ�าเราปล อยอย างนี้   
ทรัพยากรมนุษย�ไม รู�จะทําอย างไรในอนาคต   ผมเปUนห วงมาก ๆ  
เวลานี้ผมไปเอารายช่ือมาจากชมรมของ  ชุมชนปลอดยาเสพติดของ
สถานีตํารวจ   ทําแบบธรรมดา ไม รู�ลึก   ผมจะเอารายช่ือนั้น   เอา
มาบําบัดเดือนละ  1  คร้ัง  คร้ังแรก  เชิญคณะกรรมการอิสลามมา   
ผู�ที่เก่ียวข�อง   นายก  มาร วมกัน  กินข�าว  สร�างความรัก การดูแล
การใกล�ชิดกับเด็กพวกนี้  เดือนแรกผมได�  25  คน  เดือนที่สองพอ 
ๆ  กัน  เดือนที่สามจะหายหมดแล�ว   บอกผมว าขอก อนเดือนหน�า
ค อยออก   ผมจะทําเปUนรูปธรรมในพื้นที่  75  ไร    เปUนดินของพี่
น�องใช�ร วมกัน  เปUนดินสาธารณประโยชน�  เมื่อก อนท านผู�ว ามานิต  
เขาจะทําเปUนราชทัณฑ�   ผมว าผมมีอํานาจก็จริง  ผมไม มีสิทธิ์
อนุญาตให�ท านผู�ว าราชการจังหวัด  ไม ได�  ที่นี้ผมมีในตําบลฉลุงที่
เดี่ยว   ใช�ประโยชน�   ให�พี่น�องตําบลฉลุงหรือตําบลข�างเคียง   ที่นี้ผม
ก็จะขอฝากให�ทางประธานไปยังนายกช วยพิจารณา    ถึงเวลาที่เรา
จะดูแลตัวเองแล�ว   ที่ส งไปนราธิวาส  พังงา  ไปต างจังหวัด  ทั้งที่
บ�านเราก็มีความสามารถ  มีหน วยงาน    ไม จําเปUนต�องส งไป
สิ้นเปลือง   เดือนหนึ่ง  2,000.- บาท  ถึง  3,000.-  บาท  จะหา
โอกาสเพื่อดูแลทรัพย�กรบุคคลตรงนี้  เมื่อก อน   มีอยู รายหนึ่งสร�าง
ความเดือดร�อนทั้งหมู บ�าน   ผมก็แจ�งไปทั้งตํารวจ  แจ�งไปทั้งอําเภอ   
ดูแลเด็กมีบัตรผู�ปMวย   ตํารวจไม กล�าจะจับ  จะทํา  อาละวาด  เอา
มีดไปฟHนคนนั้นคนนี้   ทําร�ายร างกาย     ผมในฐานะเคยเปUนกํานัน   
เขาก็ต�องมาหาผม  คนอื่นไม ได�  ผมไปใส กุญแจมือ  เอารถกู�ชีพไปส ง   
ถึงนราธิวาส   เขาหมายหัวผม   ตํารวจไม สามารถทําอะไรได�   ปMวย
บ�าง  ก็คนสติไม ดีบ�าง  ต าง ๆ นา ๆ     ที่นี้ผมจําเปUนจะให�คนบ�าอยู 
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หรือให�คนดไีป   เวลานี้คนดีทําท าจะหนีออกจากบ�าน   จําเปUนอย าง
ยิ่งทรัพย�กรมนุษย�    

ประธานสภาฯ - ท านอื่นมไีหมครับ   เชิญท านประพันธ�  แก�วรุ งฟ>า 

พ.ต.ท.ประพันธ์ิ  แก0วรุ�งฟCา        - เรียนท านประธานสภา  และท านสมาชิกสภาผู�ทรงเกียรติ  
กระผม  พ.ต.ท.ประพันธ�  แก�วรุ งฟ>า   สมาชิกสภาองค�การบริหาร
ส วนจังหวัดสตูล  เขต  5  อําเภอละงู   จะว าเปUนเรื่องซ้ําซากก็ไม 
ซ้ําซาก   ที่เราเข�ามาปฏิบัติหน�าที่   อบจ.สตูล   เรื่องที่จะเน�นย้ําอีก
เรื่อง  ทุกกรมกอง   สําหรับผม  ทุกกรมกองเมื่อท านออกปฏิบัติ
หน�าที่   ในพื้นที่ของ สจ.  ที่รับผิดชอบแต ละเขต  พื้นที่ของผมจากหัว
ไปสุดปลายทาง  ก็ประมาณ  43  กิโลเมตร  จากหัวเขาที่อําเภอละ
งู  ไปยังที่พวกซาไกอยู   43  กิโลเมตร  ความกว�างประมาณ  6  
กิโลเมตร  จากซ�ายไปขาว   เมื่อทุกหน วยงานออกปฏิบัติหน�าที่   ที่
ผ านมาดีมาก   แต ออกปฏิบัติหน�าที่ช วยประสาน   หรือโทรศัพท�ให�
ผมไปร วมด�วยในพื้นที่ของผม  เพื่อผมจะตอบกับพี่น�องว านี้   อบจ.
สตูล  ของเราไม ทิ้งพี่น�องประชาชนในแต ละพื้นที่  เมื่อออกไปแล�วที่
ผ านมา  กองช างออกไป  ขอบคุณมาก  น�อง ๆ  4-6  คน  ผมก็
ระดมผู�ช วยผู�ใหญ บ�าน  อบต.   มาเปUนมิตรกัน  ในการติดตั้งเสา
ไฟฟ>าส องสว าง   ก็ถือว าการประชาสัมพันธ�  งาน  อบจ.สตูล  ไม ทิ้ง
กัน  ผมฝากสุดท�ายว าถ�ามีกิจกรรม  โทรหาผม   ผมอยากไปร วม
ด�วย  เพราะผมจะอยู ในพื้นที่  17  หมู บ�าน  2  ตําบล   ข�อที่  1   
ได�ไปร วมแล�วประชาสัมพันธ�   อบจ.สตูล  ผลงาน   ข�อที่  2  น�องที่
ไปไม ต�องออกเงินเอง   อย าเกรงใจ  ผมก็อยากเลี้ยงด�วย  เพื่อขวัญ
กําลังใจของน�อง ๆ  เพราะผมเองก็เคยกล าวว ามาอยู ในจังหวัดสตูล   
โดดเดียว  นามสกุลแก�วรุ งฟ>าเพียงคนเดียว   เพื่อจะหาพี่น�อง  อบจ.
สตูล  อยู น้ําพุดบ�าง  ในเมืองบ�าง  จะได�ทักทายปราศรัย   กรุณา
โทรศัพท�ผมไปร วมด�วย    

ประธานสภาฯ -  เชิญท านศิริศักดิ์   ประทีปรัศมีกุล   

นายศิริศักด์ิ  ประทีปรัศมีกุล - เรียนท านประธานสภาที่เคารพ  ท านสมาชิกสภาผู�ทรงเกียรติ   

กระผมนายศิริศักดิ์  ประทีปรัศมีกุล   ท านประธานผมขอหารือนิด
เดียว  การแข งกีฬา  อบจ.ภาคใต�   ที่จังหวัดพังงา   ขอหารือท าน
ประธานสภาในเรื่องของชุดกีฬา  เราสามารถเบิกจาก  อบจ.  ได�
หรือไม    ที่ผ านมาเราออกกันเองบ�าง  มีสปอนเซอร�ที่หามาจากข�าง
นอกบ�าง  แต เมื่อติดกันหลายคร้ังก็เกรงใจ  สมาชิกสภาต�องเข�าใจใน
ความรู�สึกของสมาชิกสภาแต ละท าน  ว าได�บ�างไม ได�บ�าง  ก็เลยหารือ
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ตรงนี้ว า  งบประมาณของ  อบจ.  ทําชุดในการแข งขันได�หรือไม 
อย างไร 

ประธานสภา - เชิญท านอาหมาด  หลังย าหน าย    

นายอาหมาด  หลังยาหน�าย - เรียนท านประธานสภาที่เคารพ   ผมขอสองนาทีคร่ึง   ผมนาย
อาหมาด  หลังยาหน าย  สมาชิกสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  
เขต  2  อําเภอควนโดน   ผมขอเรียนท านประธานสภาผ านไปยังท าน
นายกว า   ขอร�องเรียนว าตลาดนัดอําเภอควนโดน  สกปรก  ห�องน้ํา
ไม สะอาด  และก็ผมอยากจะให�  เพราะว าอายคน   ป>ายขนาด
ใหญ โตมโหฬาร  องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล   ผมเช่ือว าตลาด
นัดอําเภอควนโดนมีการประมูลไปแล�ว  มีรายได�  มีกําไรแน นอน  แต 
ที่อื่นผมไม ทราบ  แต องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  อายคน  
ตลาดนัดอําเภอควนโดน  หนึ่งเดียวขององค�การบริหารส วนจังหวัด
สตูล   คนก็ถาม  และก็สกปรก  ถ�าท านสมาชิกสภาดูรูป  ผมจะโอน
ไปให�ท านไลน� อบจ.สตูล   ตรงนี้ฝากฝMายที่ดูแลผู�ประมูลในการ
บริหารจัดการตลาดนัด  ตรงนี้ด�วย    

ประธานสภา - เชิญท านอําพล  อานับ 

นายอําพล  อานับ    - เรียนท านประธานสภาที่เคารพ   ท านสมาชิกสภาผู�ทรงเกียรติ
ทุกท าน  กระผมนายอําพล  อานับ   สมาชิกสภาองค�การบริหารส วน
จังหวัดสตูล  เขต  5   อําเภอเมืองสตูล   ผมมีเรื่องจะเล าให�ฟHงใน
สภาแห งนี้ในเรื่องของ    เรื่องการเกิดอุทกภัย   ผมพูดภาพรวมทั้ง
จังหวัด    ซึ่งพี่น�องในพื้นที่  ก็ได�ช่ืนชมในส วนเหตุการณ�ที่เกิดขึ้นที่
เกาะสาหร าย    ที่เปUนอุทกภัยรอบที่ผ านมา  ในส วนของท านนายก
เองท านไม นิ่งนอนใจ  ในส วนของงานบรรเทาสาธารณภัย  ของ อบจ.
สตูล  ก็เต็มที่   ทางพี่น�องในพื้นที่  หรือใกล�เคียง   ที่เจGะบิลังก็ได�
หารือในส วนของที่ท านนายก  และส วน  อบจ.สตูล  ได�ไปดูแล   
ให�กับพี่น�องได�รับความเดือดร�อน  ผมเข�าใจเรื่องราวที่เกิดอุทกภัย   
ท�องถ่ินของเราจะมีท�องถ่ินนั้น ๆ  กับท�องถ่ินระดับจังหวัด  ซึ่งผม
มองว าในส วนท�องถ่ิน หรือ  อบต.เกาะสาหร าย       ขอนุญาติเอ ย
นาม   ก็ในส วนของกระเบื้องหรือหลังคา  ในส วนนั้น  อบต.ดูแลไป   
แต ในสิ่ง  อบจ.สตูล   ดูแลในขวัญกําลังใจ  ส วนของถุงยังชีพ   พี่
น�องก็ฝากขอบคุณมา   และขอช่ืนชม   และบอกว าในส วนตรงนั้น  พี่
น�องได�รับความเดือนร�อนอยู    ในช วงฝนตกหนัก  ต อเนื่อง  พี่น�องก็
ได�ใช�ประโยชน�ตรงนั้น   เรื่องราวที่ผ านมาเปUนตําบลที่ใกล�เคียง   ใน
ส วนของตําบลตํามะลัง  มีเรื่องจะเล ากันฟHงว า  เหตุการณ�ในจังหวัด
สตูล  ฝนตกหนักบ อย  พายุมาบ อย  ซึ่งพี่น�องในพื้นที่ตําบลตํามะลัง
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ได�รับความเดือดร�อน  30  หลังคาเรือน   ผมได�หารือส วนตัวกับท าน
ยา  ยีวา  ท านเปUนสมาชิกสภาในเขตพื้นที่   ในส วนขององค�การ
บริหารส วนตําบลตํามะลัง  ทางท านนายกเอง  ได�ประสานกับกอง
ช าง  หรือส วนที่เก่ียวของ  อบต.  ได�เข�าไปสํารวจ  แต ผมมองว าใน
ลักษณะนี้ เมือหลายหลังคาเรือน  อบจ.สตูล   จําเปUนต�องขอ
คําปรึกษาท านประธานสภา  ผ านไปถึงท านนายกว า  ถ�ามีเรืองราว
เยอะ  เรามีความรู�สึกว าเราอาจมีถุงยังชีพ   แล�วในส วนของ   ฝMาย
บริหารเราเอง  สมาชิกสภาเราเอง   หรือว าในงานป>องกันลงพื้นที่ไป
เยี่ยมพี่น�องก็จะดี  หารือท านประธานสภาผ านไปยังนายกว าในเรื่อง
ของระเบียบกฎหมายว าจะได�หรือไม    

ประธานสภา - ท านอาทิตย�  สุวรรณโณ 

นายอาทิตย�  สุวรรณโณ   - เรียนประธานสภาทีเคารพ  สมาชิกสภาผู�ทรงเกียรติทุกท าน  
กระผมนายอาทิตย�  สุวรรณโณ  สมาชิกสภา  เขต  1  อําเภอมะนัง  
ซึ่งประชาชนมะนังฝากผมมาเรื่องไฟฟ>าส องสว าง   ถนนความ
รับผิดชอบของ  อบจ.สตูล  800  เมตร   ได�ตลอดทั้งสาย  ขายอยู   
800  เมตร  ขาดอยู ตั้งแต ถนนสายผัง  6   -  ปาล�ม   5   ขาด
ตั้งแต ต�นทางขาดประมาณ  800  เมตร  งบประมาณที่นายกให�ไป
ชาวบ�านฝากของคุณท านนายกเพื่อสมาชิกสภาที่อนุมัติงบประมาณ
เพื่อความปลอดภัยชาวบ�าน   ผมในฐานะตัวแทนของชาวมะนัง  ท าน
ผู�บริหารและสมาชิกสภาทุกท าน    

ประธานสภาฯ - เชิญท านนายก 

นายกองค�การบริหารส�วนจงัหวัดสตูล - เรียนประธานสภาองค�การบริหารส วนจังหวัดสตลูที่เคารพท าน
สมาชิกสภาผู�ทรงเกียรติทุกท าน  ผมนายสัมฤทธิ ์ เลียงประสิทธิ ์ นายก 

 องค�การบริหารส วนจังหวัดสตูล  ก็ขออนุญาตช้ีแจงส วนที่เก่ียวข�อง  
บางท านก็พูดปHญหาระดับชาติ  ระดับโลก  ผมก็ไม รู�จะช วยท านได�
อย างไรบ�างคร้ังบางคราว   ส วนที่เก่ียวกับเราจริง ๆ   ในเรื่องของ
เรือผมก็คิดอยู ว าเราควรจะซื้อหรือไม   เพราะว าซื้อเรือไม เหมือนซื้อ
รถ   เรือเขาว าเหมือนกะลาลอยน้ํา  ถ�าดูแลไม ดีจมเมื่อไร   รถจอด
อยู บนฝH� ง   อย าง ไรก็ไม จมน้ํ า   ไม เสียหาย   ไม ใช� ไม เปUน ไร   
เพราะฉะนั้นการจะสร�างเรือสักลํา   ค าใช�จ ายเราจะสูงมาก   ผม
สมมุติว าเราซื้อมาสักลํา   จุดเหมาะสมที่เราจะจอดเรือ   ก็น าจะเปUน
ท าเรือปากบารา  เพราะตรงนั้นเปUนทรัพย�สินของเรา    สมมุติเกิด
เหตุที่เกาะสาหร าย   กว าจะวิ่งจากปากบาราไปเกาะสาหร าย  กับ
การที่เราทราบปHญหาและหาเรือในพื้นที่   จะจ�างจะเหมาเรือ  อบต.  
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เขามีสถานที่เทียบท ามีดูแลอยู แล�ว   อย างไหนจะรวดเร็ว  อย างไหน
จะเหมาะสมกว ากัน   แล�วอีกอย าง   ซื้อเรือมาจอด  แน นอน    เวลา
ไม ได�ใช�เพื่อยืม  กองเพื่อยืม ปHญหาน้ํามันมาหมด  ผมตัดสินใจว า   
เดียวดูนิดหนึ่งก อนดีกว า  นั้นคือประเด็นภาพรวม  จริงแล�วอยากจะ
สร�างเหมือนกัน  แต เปรียบเทียบผลดีผลเสีย   ผลประโยชน�ที่จะได�รับ
กับการแก�ปHญหาเฉพาะหน�าที่จะเกิดขึ้น   ก็ยังมองว าขอดูอีกนิดกว า   
นั้นคือประเด็น   เรื่องยาเสพติดเปUนปHญหาโลกแตก   ยิ่งท านก อสร�าง
ศูนย�ยาเสพติดเปUนของ  อบจ.  เอง   อย างนี้   เปUนเรื่องใหญ 
พอสมควร  ในเรื่องของค าใช�จ าย   ถ�าเปUนศูนย�ของข�าราชการ  ท าน
นําผู�ปMวยมารักษา  บ�างคร้ังจะคิดค าบริหารลําบาก   อาหารการกิน  
กับที่องค�กรเอกชนดําเนินการ  เช นที่  กระบี่  อะไรประมาณนั้น   มี
ร่ัวรอบขอบชิด   ผมยังมองว าถ�ามีพื้นที่เกาะ   พื้นที่เหมาะสมคือ
พื้นที่เกาะ   ที่เอาผู�ปMวยไปไว�แล�วปHญหาไม มาก  แต ถ�าอยู บนฝH�ง  มัน
ปHญหาแทรกซ�อนมาก   เรื่องพื้นที่มีพื้นที่สาธารณะอยู   80  ไร   ผม
ไม แน ใจว า   ชาวบ�านในบริเวณนั้น  จะยอมให�ท านใช�หรือไม    
เหมือนกับเอาโรงยามาไว�หน�าบ�าน   หลายเรื่อง   ต�องคุยภาพกว�าง  
ใครเปUนคนทํา  ใครเปUนคนดูแล   ศูนย�ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
ได�หรือไม    อะไรประมาณนี้  ซึ่งปHจจุบันนี้ต�องยอมรับว าศูนย�เหล านี้
ไม มี   ถ�ามีโตGะครูหรือท านอิหม ามไหนจะทําในบริเวณที่รอบร่ัวขอบ
ชิด   ผมว าเปUนเรื่องที่ดี  แล�วอาจจะเก็บค าบริการอะไรประมาณนี้   
อย างนี้  มีความเปUนไปได�แล�วก็ร วมด�วยช วยกัน  ในหลากหลาย  หรือ
จะเปUนมูลนิธิ   ที่เปUนองค�กรสาธารณกุศล   แล�วเราส วนท�องถ่ิน
จัดสรรงบประมาณลงไปช วย  ถ�าอย างนี้ยังมีโอกาส  ก็รองหารือ  
คิดกันดู  ต�องมีมูลนิธิ  องค�กรรองรับ   แต ถ�าให�เราทําเองน าจะไกล
ความเปUนจริงพอสมควร   เรื่องชุดกีฬา   จัดกีฬาไม ได�เปUนไปตาม
ระเบียบท�องถ่ิน  100 %   เบิกไม ได�  ท านก็เวียนกันขอท านประธาน
บ�าง  ท านนายกบ�าง   ขอท านสมาชิกสภาผู�มีอันจะกินบ�าง   ว ากันไป  
นี้พูดกันตรง ๆ  ว ากันไปตามระเบียบ  เพราะว าการเบิกชุดกีฬาให�กับ
การแข งขั้นขององค�กรปกครองส วนท�องถ่ินไม ใช จะเบิกไม ได�   เบิกได�
แต ต�องเปUนการจัดที่มีระเบียบรองรับ   จัดให�กับภาคประชาชน   
ไม ใช จัดให�กับสมาชิกสภา  ไม ใช จัดให�กับให�เจ�าหน�าที่   เปUนการ
บริหารจัดการ   นอกรายการ   ซึ่งก็ต�องว ากันไปอีกส วน  ตลาดนัด
ควนโดน   หรือห�องน้ํา   กองช างกําลังดําเนินการอยู    วันก อนเสนอ
แบบมาแล�วดูแล�วยังไม เข�าท า  ก็เลยบอกว าไปปรับใหม    ก็คิดว า
น าจะปรับปรุงได�ในเร็ววัน  รายการช วยเหลือพี่น�องประชาชนในช วง
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ภัยพิบัติ   ตรงนี้เรายินดีรับ   คือผมอยากเรียนอย างนี้  บางคร้ังเมื่อ
เกิดภัยพิบัติขึ้น  ผมมองประเด็นว า  โดยระเบียบกฎหมายร วมด�วย
ช วยกันหลายหน วยงาน   ตั้งแต หน วยงานที่ใกล�ชิดประชาชนมาก
ที่สุดก็คือ  อบต.  เทศบาล   ถ�าตามระเบียบที่เขาเขียน   พมจ.   
กาชาด  อบจ.ที่สาม  โดยปกติแล�ว  ถ�าช วยเหลือแล�วไม เพียงพอ  
หรือยังเปUนปHญหาอยู   ก็ให�  อบจ.ไปดูแลได�  ผมอยากเรียนว า  ดูแล�ว
การทํางานหลายคร้ังลัดขั้นตอนอยู พอสมควร  เช น   ผมยกตัวอย าง
ง าย ๆ  เวลาเกิดอุทกภัย   บ�านเราถ�าจะช วยต�องช วยอย างรวดเร็ว  
ภายในเวลา  2  วัน  ไม นั้นน้ําลดแล�วไปช วยไม ค อยจะถูกเท าไร  
ฉะนั้นโดยปกติแล�ว  เกิดน้ําท วม   อบต.  ประเมินมาเลย  ว าเสียหาย
เท าไร     เรายินดีหารสองตลอด  เรายินดีช วยเขาคร่ึงหนึ่ง   เราถือ
ว าเรารับหลักการนี้เราตกลงมาหลายปVแล�ว  อยากเรียนว านอกจากนี้   
บางคร้ังบางคราว  ท�องถ่ินโดยเฉพาะ  อบต.  เองพอเกิดเหตุเกิดที่
เหตุคร้ังหนึ่งที่แหลงสน  เกิดวาตภัย  รู�สึกบ�านหลังเดียวทับลูกชาย
เจ�าของบ�านตาย  อบต.แหลมสนช วยไปแล�ว  จัดกระเบื้องอะไรให�  
ไม เพียงพอ   ผมเองทราบข าว  ผมก็กระซิบทาง  อบต.แหลมสนว า
ทําหนังสือขอเพิ่มเติมจาก  อบจ.สตูลได�  เรามีคณะกรรมการ
ช วยเหลือประชาชน  ท านจําได�เกิดการวิพากษ�วิจารณ�ว างบประมาณ  
100,000.-  บาท  ทําไมไม ใช�   แล�วเขาก็ทําหนังสือมา   แต ไม ได�
ขอมา  เพียงแต รายงานว าเกิดเหตุ   แล�ว  อบต.ได�ดูแลแล�ว   เขียน
มาอย างนี้จะช วยได�ไง   อบจ.สตูลยินดี  เมื่อเกิดเหตุแบบนี้เรามี
คณะกรรมการ   ท านจําได�ไมช วงโควิค  19  ท านเอาถุงยังชีพไป
แจก   ท านเปUนคนหนึ่งของคณะกรรมการชุดนั้น  คณะกรรมการ
ช วยเหลือประชาชน   ผมตั้งไว�หมดแล�ว  เปUนตําบล ๆ  แต บ�างคร้ัง
เราอยู ห างจากเหตุการณ�     เราไม ได�สัมผัสเหตุการณ�จริง   ถ�ามี
องค�กรรองรับ   ขอมาเรายินดีเลย   เรารีบเร งด�วย  น้ําท วมเกาะ
สาหร าย  ที่เกาะหลีเป\ะ  ทําไม  อบจ.สตูลทํางานเร็วจัง  แจ�งวันนี้
พรุ งนี้ไปส งของแล�ว  ของเขายังไม บรรจุทันที  พอเรารู�พอมีเรื่อง  เรา
ต�องรีบดําเนินการเลย   ทราบข าว  ได�ยอด  สั่งของก อน  มาสํารอง
ไว�ก อน  หนังสือมาตั้งเรื่องซื้อ  แจกทันที  2  วันจบ  ก็อยากเรียนทุก
ท านว าถ�าเกิดภัยพิบัติกับพี่น�องประชาชน  ก็อยากเรียนทุกท านว าถ�า
เกิดภัยพิ บัติกับพี่น�องประชาชน  ท านเปUนส วนหนึ่ ง   รับเรื่อง  
ประสาน  อบต.พื้นที่  บางคร้ังถ�าท านทําหนังสือเปUนลายลักษณ�
อักษร  ถ�ามีต�นเรื่อง  ดําเนินการได�   ประมาณนั้น  ไฟฟ>าผัง  6  -  
ปาล�ม   5  เราตั้ ง ไว�ปV ละ   6 ,000,000.-  บาท  ชุดหนึ่ ง  
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1,500,000.-  บาท    4  ชุด  ท านมีความต�องการท านประสานไป
ที่กองช าง  กองช างจะเสนอมายังนายก  ว าปVนี้ที่จะทําสายไหนบ�าง  
ถ�าท านขอผมว าท านได�  ถ�าท านให�กองช างพิจารณา   อาจจะไปลง
ตรงจุดที่ท านไม ต�องการ  เรามีงบไว�อยู แล�ว  ขออนุญาตช้ีแจง   ใน
เรื่องของการสแตนด�บาย  ปกติพร�อมอยู แล�ว   ขอให�บอกมา  ผมเช้ือ
เราไม ช�า   เจ�าหน�าที่ไม ได�อยู เวรยาม  แต เรามีเบอร�เรียกมา   ใช�
บริการได�ทันที  ไม มีการโอ�เอ�  อะไรทั้งนั้น  ก็คิดว ากองช างดูแลพี่
น�องประชาชนได�ดีพอสมควร    

ประธานสภาฯ -    ท านอะหมาด  หลงจิ  ท านเสริมนิด ๆ เชิญ 

นายอะหมาด   หลงจิ - ท านประธานสภาที่เคารพ  ท านสมาชิกสภาผู�ทรงเกียรติ  ผม

ขอช้ีแจงนิด   เก่ียวกับท านนายกได�พูด  ผมขอเสริมนิดหนึ่งเก่ียวกับ
การบริหารตรงนี้  จากการที่ผมได�ออกดาวะห�ทุก ๆ  เดือน  ผมก็มี
ข�อมูล  ในส วนของดาวะห�  บุคคลเหล านี้มีทุกมัดสยิด  มีทุกหมู บ�าน
ทุกอําเภอ  ทุกจังหวัด  อย างลืมว าดาวะห�มีประสบการณ�เยอะจาก
บุคคลที่อยู ตรงนั้น  มือป�นก็มีที่กลับใจ   ผู�มีอิธิพล  นักการเมืองก็มี   
เขาพร�อมมาดูแล  ที่จะให�คนเปUนคนดี    โตGะอิหม ามทั้งหมด   ผมก็
เคยคุย   พร�อมกันหมด  ในส วนของปHญหางบประมาณ  อาคาร  
สถานที่มีอยู แล�ว  รู�ไว�เท านี้  ถ�าเปUนไปได�ผมของบประมาณ   สถานที่   
เรื่องค าใช�จ ายไม มีปHญหา  ทางผู�ปกครองเขาพร�อม   เพราะว า
ต�องการให�ลูกเปUนคนดี   ผมเก่ียวกับเรื่องอาคารสถานที่    

ประธานสภาฯ - ท านนายกไม ต�องช้ีแจง  ท านถ�าว าง  อย างไงเชิญคุยกับท าน

ทวีศักดิ์  แก�วสลํา  เชิญท านรองนายก 

นายทวีศักด์ิ  แก0วสลํา - เรียนประธานสภาที่เคารพ  ท านสมาชิกสภาผู�ทรงเกียรติ 
รองนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดสตูล  ทุกท าน  ขออนุญาตพูดในเรื่องศูนย�บําบัด   เนื่องจากผมมีหน�าที่แทน

นายกในเรื่องยาเสพติดเสมอมา   มีข�อมูลอยากจะแจ�งตรงนี้เก่ียวกับ
ศูนย�ยา  ศูนย�ยาของสตูล  ที่มีอยู เวลานี้คือที่   ทุ งวิมาน  ตําบลบ�าน
ควน  อันนี้เกิดขึ้นจากความประสงค�ของผู�ปกครองที่มีลูกติดยา  และ
ไม มีที่จะไป   ไม มีความสามารถช วยกํากับดูแล  ตามที่ต�องการได�  ก็
เลยเปeดเปUนที่ดูแลลูกของตัวเองก อน  หลังจากนั้นมีผู�แสดงความ
จํานงเข�ามาเพื่อของอยู ด�วย  ปรากฏว าเกิดเหตุการณ�    ในทางที่ดี   
คือ  ความต�องการตรงนี้มากขึ้น  เมื่อมาขึ้นเกินกําลังที่จะดูแล   ก็
เลยเปUนประเด็นมาพูดคุยที่ศูนย�ยา  ผมเองได�ลุกขึ้นพูด  ณ  วันนั้นว า  
จริงแล�ว  ศูนย�ยาที่ทํามาก อตั้งมา   ถ�าเราไปดูเรื่องระเบียบจะผิด
ทั้งหมด  แต ที่ผมอยากเรียนให�ทราบ   ว าอยากจะให�ทางราชการ
หรือผู�ที่เก่ียวข�องเข�าไปดูแล  เข�าไปช วยเหลือ  แต อย างว าเขาไปทํา



~	๔๑	~	

 
ผิดหรือถูก  แต ทําผิดแน นอน   เพราะศูนย�ยา   จะตั้งได�นั้น  ที่หลับที่
กินที่นอน   ที่อาบน้ํา  และจําเปUนมีเรื่องของระบบดูแลทางสาธารณะ
สุข  หมายถึงต�องมีแพทย�  มีพยาบาล   มีฝMายปกครอง   มีตํารวจ  
อย างนี้เปUนต�อน  เพราะฉะนั้นการจะตั้งศูนย�ยาให�ถูกต�อง     มันเกิน
งบประมาณที่เราพอจะมี   ถ�าหากมี  อบจ.ฝMายเดียวก็ทํายาก  
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือความร วมมือ   ความร วมมือทุกฝMาย
รับทราบ   แต มีข�อจํากัดอยู มากมาย  ถ�าลงไปศึกษาหาข�อมูล   จริง  
ไม ง าย   จะเรียนให�ท านทราบว า   บุคคลชุดหนึ่งคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดสตูล  ได�มีเปUนนโยบายที่จะสร�างศูนย�บําบัด   
เวลานี้เร่ิมก อตั้ง   ประมาณสัก  4  เดือน  แต งบประมาณไม 
เพียงพอ  ปHจจุบันมีแค เสา   ผมเองก็เข�าไปร วมวันที่เปeด   เปUนช วงพิธี
เปeดแค นั้นเอง  ตั้งอยู ที่นาแค   เปUนที่ดินท านเอง  ต�องอาศัยความ
ร วมไม�ร วมมือจากพี่น�องหลายส วน  ผมเองเคยไปนําเสนอให�ที่ศูนย�
ยารับทราบแล�ว   เผื่อมีหนทางที่จะช วยเหลือ  แต การหางบประมาณ
ไม ง ายนักอย างที่แจ�งให�ทราบแล�ว  แต ความเห็นพ�องต อกัน   ทุกท าน
อยากให�มี   ต�องใช�งบประมาณในการดูแลลูกหลานตนเองไปบําบัด
ต างจังหวัดมาก   ค าใช�จ ายก็สูง   อยากเรียนให�ทราบว าค าใช�จ าย
จังหวัดสตูล   จะมีนโยบาย  ที่จะสร�างศูนย�บําบัด  ต�องศึกษากัน
พอสมควร  อยากเรียนให�ทราบแค นี้  ไม ใช ปฏิเสธความรับผิดชอบ  
ความรับผิดชอบศูนย�ยามีหลายคณะ   หลายหน วยงาน  อบจก็เปUน
ส วนหนึ่งอาจจะสนับสนุน   อํานวยความสะดวกบ�างเรื่อง  ของเรียน
เพื่อทราบ 

ประธานสภาฯ -  ท านสมาชิกสภาผู�ทรงเกียรติ   งบประมาณ  พ.ศ.2566  จะ

หมดไปอีก  3  วัน   สภาของเราก็ได�อนุมัติให�จ าย  อนุมัติให�เก็บ   
สภาก็อนุมัติยกทรัพย�สินให�คนอื่น  และสภาอนุมัติให�รับมา  ทุกเรื่อง
ทุกอย างสภาได� ทําถูกต�องแล�ว  เปUนประโยชน�ของประชาชน   
งบประมาณ  พ.ศ.2566   คิดว าทุกท านได�ทําหน�าที่ของท านอย าง
สม บูรณ� แบบแล� ว   เพราะฉะนั้ นยั ง เหลื อ เวลาอี กปV กว า  ๆ  
งบประมาณ  พ.ศ.2567   กําลังจะขึ้นมา  ก็อาจพิจารณาปV  พ.ศ.
2568  สภาแห งนี้ก็สลายไป  คือว าคงจะกลับมาครบทุกคน  การ
ประชุมวันนี้ก็ใช�เวลามาพอสมควร  ก็ทุกท านได�สอบถามนายก  ท าน
นายกก็ได�ตอบกันไปเปUนที่พอใจ   ได�อนุมัติกันเงิน  อนุมัติโครงการ
ต าง ๆ  ตามที่วาระที่ได�แจกไปครบถ�วนแล�ว  ผมขอเลิกประชุมสภา        
  

เลิกประชุมเวลา 12.15    น. 
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